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ค�ำน�ำ
รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อํานวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
กล่าวเอาไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องสร้างกระบวนการเรยีนรู้ได้ด้วยตวัเอง โดย  
ไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือ
ความรู ้จากองค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอก      
ตัวเองว่า เราคือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับ  
คนอืน่ได้ ชีน้าํสงัคมได้ นีเ่ป็นเหมอืนการปฏริปู
การเรียนรู ้ ปฏิรูปให้เห็นโอกาสที่จะทําให้
ชุมชนท้องถิ่น ไม่ต้องเป็นผู้ตามอีกต่อไป เป็น 
การเปลีย่นวาทกรรมของการเรยีนรู้โดยสิน้เชงิ”

สิ่งที่ รศ.ดร.ขนิษฐา กล่าวนั้น เรียกให้
กระชับสั้น คือการใช้องค์ความรู้ที่ได้รับการ
เกบ็สะสมภายในพืน้ทีม่าสร้างประโยชน์ให้กบั
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานรากที่สําคัญของ   
การพัฒนาประเทศ เป็นที่มาให้สํานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สาํนัก 3) 
ได้เข้ามาสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทั่วประเทศในการสํารวจทุนและศักยภาพ   
ถอดบทเรียน ตลอดจนสร้างบุคลากรที่มี   
ความสามารถในการนําใช้ และถ่ายทอด      
องค์ความรู้ทีไ่ด้รบัการสงัเคราะห์มาแล้วอย่างดี 
เพือ่กระจายองค์ความรู้เหล่านัน้แก่เพือ่นเครอืข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป

ที่สุดแล้ว เมื่อท้องถิ่นสามารถทําได้ดังว่า 
ก็ยิ่งทวีความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น อัน
เป็นการสรา้งคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิด
ขึน้ได้ ซึง่เวลานีก้ระบวนการทกุอย่างได้ดาํเนนิ
มาระยะหนึง่แล้ว พฒันาการของพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง
ได้รบัการยนืยนัเป็นทีป่ระจกัษ์ว่า สร้างผลกระทบ
ด้านดีในหลากหลายมิติให้กับชุมชนท้องถิ่น

ยิ่งกับพื้นที่ตําบลใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อันเป็นพื้นที่สีแดง นี่จึงเป็นโอกาสของ
ทัง้ตวัพืน้ที ่และเป็นโอกาสของเครอืข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่จะได้ร่วมมือกันศึกษา 
วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ ‘องค์ความรู้’ ของดนิแดนนี้
ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ และเจอืจางความเข้าใจผดิๆ 
ที่คนทั่วไปมีต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...
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บทน�ำ ‘อุ่นไอในแว้ง
     อุ่นแห่งศรัทธา’
       Introduction

จากตวัเมอืงนราธวิาส เราเลาะลงไปทาง
ใต้จนเกอืบถงึเขตแดนสไุหงโก-ลก ปลายทาง
อยู ่ที่ตําบลแว้ง อําเภอแว้ง ซึ่งมีเขตแดน     
ติดกัน ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่า   
กถ็งึ นีเ่ป็นความเรว็ของคนทีช่นิเส้นทาง โดย
เราใช้เส้นทางที่ผ่านอําเภอสุไหงปาดี เป็น
ถนนเส้นเลก็ มด่ีานตรวจอยู่เป็นระยะ หากว่า
มีอีกเส้นทางที่เป็นถนนใหญ่ แต่ต้องผ่าน
อาํเภอตากใบ ซึง่มชีือ่เสยีงไม่ค่อยดเีท่าไรนกั 
แต่เพื่อนของเราบอกว่า ใช้เส้นไหนก็ได้     
แล้วแต่สะดวก... 
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เมื่อผ่านสุไหงปาดีมาไม่นาน ก็เข้าเขต
อําเภอแว้ง จุดหมายปลายทางชวนให้งงงุน 
เพราะบงัเอญิเหน็ป้ายเทศบาลตาํบลแว้ง ผดิ
กบัข้อมลูทีเ่ราได้มาว่าเป็น อบต.แว้ง กระทัง่
รถจอดหน้าอาคารชั้นเดียวสีส้ม ก็ทําให้
เข ้าใจว ่าพื้นที่นี้มีท ้องถิ่น 2 หน่วยงาน       
ช่วยกันดูแลพื้นที่ 

ความรู้สกึแรกทีส่มัผสัได้คอืความอบอุ่น 
มใิช่จากแดดยามเช้าหรอก หากแต่เป็นรอยยิม้
ของคนทีม่ารอรบัเรา แรกพบมคีวามประหม่า
ทั้ง 2 ฝ่าย เราเองก็เพิ่งรู้จักการทักทายแบบ
ชาวมสุลมิ แต่กก็งัวล กลวัว่าจะร้อนวชิา เลย
ทักทายตามธรรมเนียมไทยพุทธ คนที่แว้ง
เองจึงทักทายเราด้วยธรรมเนียมเดียวกัน



8 | อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา

นายก อบต.แว้ง เป็นผู้หญงิ นาํทมีต้อนรบั
เราด้วยความเป็นกันเอง ทันทีที่เห็น เรา
อนุมานได้ทันทีว่านี่เป็นทีมทาํงานที่เข้มแข็ง มี
พลัง เมื่อได้พูดคุยทาํความรู้จัก ก็ยิ่งชัดเจนว่า
เราคิดถูก พวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆ พาให้เรา
รู้สึกสนุกไปด้วย

ช่วงเวลาที่ไปถึงคือเดือนรอมฎอนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ของคนมุสลิมอย่างถึงแก่น ความอดเพื่อ
ตระหนัก เพื่อเข้าใจ เพื่อเสียสละ เราสัมผัสได้
ว่ามีความหมายซ่อนอยู่ 

สักพักเพื่อนของเราจากตําบลตะปอเยาะ
ขอตัวกลับ ครานี้ด้วยความคุ้นเคย เราลาเขา
ตามธรรมเนียมอิสลาม ในใจรู ้สึกขัดเขิน       
เล็กน้อย พวกเขาก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเรา
กระมัง เราเข้าสู่ที่ทาํการ อบต.แว้ง ดื่มกาแฟ
แก้วแรกของเช้าวันนั้น คนที่นี่ดื่มกาแฟจัด      
อยู่ทีน่ีเ่ราเลยพากนัเป็นคอกาแฟไปโดยปรยิาย

“กลวัไหม” นัน่เป็นคาํถามที ่จฑุามณ ีหามะ 
นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลแว้งถามเรา 

“เคยมานราธิวาสเกือบทุกปีสมัยยังเป็น
เดก็” ตวัผมตอบไปเช่นนัน้ ส่วนพีท่ีล่งมาด้วยกนั
ได้แต่หัวเราะ

เราพดูคยุกบัทมีงานของนายกฯ ถงึเรือ่งราว
ต่างๆ ในพืน้ทีต่าํบลแว้ง ตัง้แต่การบรหิารจดัการ 
รวมถึงความสงสัยถึงเรื่องว่าตําบลเดียว แต่
ทําไมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ 

ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า เพราะเหมือน
ว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับแขกต่างถิ่น
อย่างเรา นั่นเราไม่รู้แน่ชัดได้ แต่สิ่งที่เรารู้อยู่
แก่ใจ คอืเรารู้สกึปลืม้ปีตทิีไ่ด้มาเยอืน และรู้สกึ
ตื่นเต้นที่จะได้พูดคุยกับพวกเขา

แต่ยังไม ่ทันจะเข ้าเรื่องเข ้าราวอันใด 
เพราะการพูดสัพเพเหระอุ่นเครื่องนั้น ทําให้
เรารูว้า่ที่นี่อยู ่ใกล้กับสุไหงโก-ลกมาก และ
สามารถข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียผ่าน
ทางเรือข้ามคลองเล็กๆ อาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง 
หวัหน้าส่วนสวสัดกิารและสงัคมอาสาจะพาไป 
ใจเราเริ่มเตลิดหนีเที่ยวเสียอย่างนั้น

หากทุกอย่าง อาซือมิงได้เตรียมไว้หมด
แล้ว มีคนรอพูดคุยด้วยมากมาย โดยทีมงาน
ของอาซือมิงอาสาติดตามเราไปทุกที่ อย่าง
น้อยกช่็วยเตอืนเราหากรุ่มร่ามไปด้วยไม่คุ้นชนิ
กบัวฒันธรรม แต่หลกัๆ แล้ว พวกเขาต้องช่วย
เป็นล่ามให้กับเรา

คนที่นี่พูดภาษามลายู เราพูดไทยกลาง 
เลยเป็นความสนกุอย่างหนึง่ในการสือ่สาร แม้
ทุกอย่างจะแช่มช้า แต่เราก็ไม่รีบร้อน ด้วย
อยากสัมผัสวิถีชีวิตของพวกเขา และอยากให้
เขาเป็นธรรมชาตทิีส่ดุ เพือ่ทีเ่ราจะได้ถ่ายทอด
เรื่องราวได้เป็นธรรมชาติเช่นกัน 

จากบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่ง พวกเขาต้อนรับ
เราด้วยความยินดียิ่ง จนรู้สึกว่าโชคดีเล็กๆ ที่
เป็นเดือนรอมฎอน มิเช่นนั้นเราคงจุกออกมา
จากบ้านแต่ละหลัง 
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เมื่อยามเย็นมาถึง อาซือมิงนาํเรามาร่วม
เปดิปอซอ (พิธีละศีลอด) ที่โรงเรียนบ้านกูวา 
หมู่ที ่5 บรรยากาศคกึคกัทเีดยีว ผู้คนจากบ้าน
กูวา และบา้นบาลูกา หมู่ที่ 6 มารวมตัวกัน    
ทีน่ี ่จาํได้ชดัเลยว่า วนันัน้มฝีนตกลงมาต้อนรบั
เราอีกแรง

ยามคํ่าคืนเราได้รับเกียรติจากอาซือมิง ที่
ยอมให้เราไปพักที่บ้าน โดยบ้านของอาซือมิง 
อยู่ทีต่าํบลกายคูละ ซึง่อยู่ตดิกบัตาํบลแว้ง ทีน่ัน่
เราได้รับการดูแลดุจญาติมิตร ดีใจที่ได้มีมิตร
เพิ่มอีกมากที่นี่

ช่วงเช้าวนัถดัมา นอรฮาพสิ เจ๊ะหลง และ 
สุเทพ มูซอ น้องของอาซือมิงพาเราไปยังเขต
รกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา เพือ่ชมทวิทศัน์ 
และป่าอันสมบูรณ์ ว่ากันว่าที่นี่มีนกเงือก แต่
โชคร้ายสําหรับเราที่มันเอียงอาย ไม่ยอมมา
ทักทายกัน ต่อจากนั้นทั้งสองพาเราไปนํ้าตก  
สิรินธร ซึ่งมีนํ้าสมบูรณ์ทั้งปี มีชั้นเรียงราย      
ให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจได้ เราเดินเล่นอยู่   
พักหนึ่งก็กลับ ด้วยมีภารกิจที่ยังคงค้างอยู่

เป็นเหมอืนเช่นวนัแรก เราเข้าไปด้วยรอยยิม้ 
และกลับออกมาด้วยรอยยิ้มที่ เพิ่มพูนขึ้น 
ตั้งแต่เช้าคล้อยบ่ายมาถึงเย็น 

“วันนี้ อบต.แว้ง เป็นเจ้าภาพเปิดปอซอที่
มัสยิดบ้านเจ๊ะเหม” อาซือมิงบอกกับเรา “ไป
รับประทานอาหารเย็นด้วยกันที่นั่น เดี๋ยว   
ตอนดึกจะพาชมเมืองแว้ง” ประโยคห้อยหลัง
เรียกความสนใจเสียเหลือเกิน

ตกดึกทั้ง 3 คนพาเราออกตระเวนไปยัง
บ้านต่างๆ ซึ่งช่วงรอมฎอนจะคึกคักเป็นพิเศษ 
เพราะเป็นช่วงทีค่นรบัประทานได้ หลายบ้านจะ
เปดิร้านขายอาหารกัน ทั้งก๋วยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยว   
ยํา ลูกชิ้นทอด นํา้แข็งไส เราเข้าร้านนี้ ต่อร้าน
โน้น ยงัไม่นบัรวมสภากาแฟทีไ่ปเยีย่มเยอืนอกี 
ตกดึกคืนนั้นเราทุกคนท้องแน่นตึงเป็นกลอง  
กุมปังกันเลย 

ภารกิจวันสุดท้ายชวนให้ใจหาย เพราะ
ต้องลาจากในไมช่้า เราเริ่มตรวจสอบข้อมูล   
อีกครั้งกันตกหล่น ภารกิจเสร็จสิ้นในตอนเย็น 
อาซือมิงไม่ลืมสัญญาที่จะพาเราข้ามคลองไป
ดบู้านเมอืงฝ่ังมาเลเซยี ครัน้พอช่วงคํา่เรากไ็ป
พร้อมทีบ้่านนายกฯ เพือ่รบัประทานอาหารเยน็ 
คํา่คนืนัน้เราพดูคยุสพัเพเหระ ในใจกาํลงัปรับ
ความรู้สกึ ด้วยการเดนิทางครัง้ใหม่กาํลงัจะมา

รุ่งเช้านายกฯ พร้อมด้วยอาซอืมงิ กบัน้อง
ทัง้สองคนเดนิทางเกอืบร้อยกิโลเมตรไปส่งเรา
ยังจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่ง ที่ซึ่งมีเรื่อง
ราวรอเราอยู่ ขณะที่เรื่องราวของแว้ง ยังคง
เกบ็อย่างดใีนกระเป๋าของเรา และในใจของเรา
ด้วยเช่นกัน

กระทัง่วนัหนึง่ในเดอืนพฤศจกิายน เรานาํ
เรื่องราวของตําบลแว้งออกมา เปลี่ยนเปน็
หนังสือชื่อ ‘อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา’ เล่ม
ที่คุณกาํลังถืออยู่ ณ ขณะนี้...
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สัมภำษณ์
Interv iew



นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแว้งเป็นสุภาพสตรีวัยกลางคน 
ขนาบข้างมากบัทมีงาน ซึง่มส่ีวนผสมของเยาวชนอยู่หลายคน มองเหน็
กร็บัรู้ว่าทกุคนล้วนสนทิสนม มคีวามรกัความเคารพให้แก่กนั เป็นทมีทาํงาน
ทีม่คีวามสมคัรสมานกลมเกลยีว นัน่อาจเป็นเหตใุห้การทาํงานหนกัทกุครัง้ 
สามารถผ่านไปได้ด้วยดี เพราะทกุคนรวมกันเป็นทมี ทีม่นีายกฯ หญงิ
ผู้นี้เป็นคนนํา...

ถิ่ นแดนแห่ งการศึกษา 
พัฒนาจากฐานการมีส่ วนร่วม

จฑุามณ ีหามะ นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลแว้ง อาํเภอแว้ง จงัหวดันราธวิาส
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ตลอดระยะเวลาสิบกว ่าป ีที่ ผ ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแว้ง ภายใต้การนํา
ของ จุฑามณี หามะ อดีตคุณครูโรงเรียน
เอกชนทีผ่นัตวัมาลงสนามการเมอืง เกิดความ
เปลีย่นแปลงขึน้มากมาย โดยมพีืน้ฐานจากการ
สร้างการมีส ่วนร่วม เกิดมิติใหม่แห่งการ
บริหารรัฐกิจ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม ตลอดจนคณุภาพชวีติในด้าน
ต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อย่างถนนหนทาง 
ไฟฟ้า และระบบชลประทาน รวมไปถึงการ
ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

นายกฯ จุฑามณี ได้รับเลือกให้เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลแว้ง ติดต่อกันถึง 3 
สมยัซ้อน โดยดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่ปี 2547 ซึง่
ทันทีที่พบหน้ากัน นายกฯ จุฑามณี ได้ฉายให้
เหน็ถงึบรบิทพืน้ทีข่อง อบต.แว้ง ว่าครอบคลมุ
พืน้ทีข่นาด 56 ตารางกิโลเมตร ประชาชนกว่า 
8,138 คน มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต.แม่ดง อบต.
เอราวณั อบต.กายคูละ และเทศบาลตาํบลแว้ง 

ในส่วนของเทศบาลตาํบลแว้งจะดแูลพืน้ที่
บางส่วนของหมู่ที ่1 กบัหมู่ที ่2 ส่วนทีเ่หลอือยู่
ภายใต้การดแูลขององค์การบรหิารส่วนตาํบลแว้ง
ทัง้หมด ส่วนสาเหตทุีต้่องแบ่งนัน้ เพราะพืน้ที่
เทศบาลนั้นเดิมมีสถานะเป็นสุขาภิบาล พอ

ตอนหลังมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภบิาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 จึงได้
มกีารยกฐานะขึน้มาเป็นเทศบาลตาํบล ขณะที่
พืน้ทีร่อบนอกนัน้เดมิเป็นสภาตาํบล มาภายหลงั
กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้ยกเลิกสภา
ตาํบล และให้เปลี่ยนเป็น อบต. แทน

ที่สําคัญ วิถีชีวิตของคนใน 2 พื้นที่การ
ปกครองนี้ค ่อนข้างแตกต่างกัน เพราะใน
เทศบาลเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น อยู่ในเขต
ตลาดกลาง ทําการค้าเป็นหลัก ขณะที่คนใน
พื้นที่ อบต. ราวร้อยละ 80 ทําสวนยางพารา
เป็นหลัก ปลูกผักสวนครัวหรือทํานาบ้าง
ประปราย  ที่ เหลืออีกร ้อยละ  20 เป ็น
ข้าราชการ ค้าขาย และเดินทางไปทํางานที่
ประเทศมาเลเซีย

“หลายคนสงสัยว่า ทําไมไม่รวมเทศบาล
กับ อบต. ความจริงการรวมหรือไม่รวม ไม่ได้
หมายความว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง แต่เป็นเรื่อง
ของความเหมาะสมมากกว่า อย่างเขตตลาดก็
จําเป็นต้องใช้รูปแบบการปกครองที่มีความ
เป็นเมืองโดยเฉพาะ ถ้าเอามาใช้กับพื้นที่
เกษตรกรรมแบบเรา ก็คงเหมือนเอาเสื้อผิด
ขนาดมาใส่ สู ้เราทํางานร่วมกันต่างพึ่งพา
อาศยัซึง่กนัและกนัดกีว่า” นายกฯ จฑุามณ ีเล่า
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ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนในพื้นที่ อบต. มี
ปัญหากนัมาก เพราะทาํยางพาราเป็นหลกั ทัง้
ราคาที่ตกตํ่า ขณะที่ส ่วนหนึ่งก็ไม ่ได ้เป ็น
เจ้าของทีด่นิเอง เป็นเพยีงผู้รบัจ้างดแูลผลผลติ 
เพื่อรับส่วนแบ่งหรือค่าจ้างเท่านั้น 

“พอราคายางพาราตกตํา่ คนทีม่ทีีด่นิกพ็อ
จะขยบัปรบัเปลีย่นได้ แต่คนทีไ่ม่มนีีล่าํบากเลย 
เพราะไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ที่ผ่าน
มา ทาง อบต.พยายามหาทางช่วยเหลือ สร้าง
อาชีพสร้างรายได ้ โดยเราพยายามเชิญกลุ่ม
ต่างๆ ในตําบลมาพูดคุยว่า แต่ละกลุ่มสนใจ
อยากทาํอะไรเพิม่เตมิ เช่น กลุ่มทาํขนมกอ็ยาก
ต่อยอดด้วยการทาํขนมอื่นๆ หรือกลุ่มเศษผ้า
รีไซเคิลก็เสนอเรื่องอาชีพเสริมขึ้นมา เปดิ
โอกาสให้ทกุหมู่บ้านสามารถส่งตวัแทนเข้ามา
แลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงผลักดันกลุ ่ม
เยาวชนให้เข้ามามบีทบาทในการพฒันาตาํบล” 
นายกฯ จุฑามณี สาธยาย

การสร้างการมสี่วนร่วมของทีน่ีน่ัน้ไม่ยาก
นัก เพราะมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามถึง
ร้อยละ 98.83 มีมัสยิดอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ถึง 7 แห่ง งานต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจึงมีผู้นาํ
ศาสนาเป็นเสมือนผู้ทรงคุณวุฒิ คอยกํากับ
ดูแล อบต.จึงใช้โอกาสในช่วงงานศาสนา จัด
กิจกรรมสานสมัพนัธ์ต่างๆ ในกลุ่มชาวบ้าน ทัง้
กิจกรรมวันเมาลิด งานรอมฎอนสัมพันธ์ ฯลฯ

ขณะที่เรื่องการศึกษาก็เป็นสิ่งที่นายกฯ 
เน้นเป็นพเิศษ สงัเกตได้จากทีน่ีม่โีรงเรยีนมาก
ถึง 7 โรง เป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 4 โรง 
คือโรงเรียนบา้นเจะ๊เหม โรงเรียนบ้านกรือซอ 
โรงเรยีนบ้านกวูา และโรงเรยีนบ้านฆอเลาะทวูอ 
ส่วนทีเ่ป็นโรงเรยีนชัน้มธัยมศึกษามถีึง 3 แห่ง 

คือโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) และโรงเรียนรอมาเนียมลูนิธ ิกบัโรงเรียน
จรยิธรรมวทิยา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) โดยวุฒิการศึกษาของ
เยาวชนแว้งในปัจจบุนั คอืระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย

ส่วนเรือ่งอืน่ๆ เช่น โครงสร้างพืน้ฐาน นายกฯ 
ยอมรับว่าที่ผ่านมามีปัญหาอยู่มาก ด้วยถนน
หลายเส้นไม่ได้อยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ 
อบต. หลายจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอันตราย
ต่อผู้ขับขี่ แต่ยุคหลังดีขึ้น เพราะได้ทางคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาช่วยจัดการให้
บางเส้น เช่น ถนนที่เชื่อมระหว่าง 3 ตาํบล คือ
แว้ง เอราวณั และกายคูละ ทาํให้ชาวบ้านสบาย
ขึ้น ปลอดภัยขึ้น ส่วนเรื่องนํ้าทําการเกษตรก็
ไม่มีปัญหา เพราะที่นี่มีประปาภูเขา ค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ 

“แต่สมบูรณ์มากไปจนประสบอุทกภัยกัน
แทบทกุปี นอกนัน้กเ็ป็นวาตภยัในบางปี” นายกฯ 
ว่าติดตลก

แม้ในพืน้ที ่อบต.แว้งจะมปัีญหาประปราย
ตามประสา เศรษฐกิจนิด สังคมหน่อย แต่หาก
ถามถึงความสุขของคนในพื้นที่แห่งนี้ นายกฯ 
ตอบว่า คงเป็นการใช้ชีวิตตามวิถีของตนเอง 
ถึงจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ้าง
ก็ตาม สังเกตได้จากปริมาณการย้ายถิ่นฐาน
ของคนทีน่ีม่น้ีอยมาก บางคนถงึจะไปทาํมาหากิน
ในเมืองใหญ่หรือต่างประเทศ แต่สุดท้ายก็     
ไม่เคยทิ้งถิ่นฐานไปไหน เพราะทุกคนต่าง
ผูกพันกับที่นี่...



14 | อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา

สุขภำพดี
ตามวิถีชุมชน
Health 
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การจดัการด้านสขุภาพของตาํบลแว้งนัน้ ค่อนข้างครอบคลมุ
ทเีดยีว ด้วยโรงพยาบาลแว้ง ซึง่เป็นโรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   
กต็ัง้อยู่ในพืน้ที ่ขณะที ่รพ.สต.กรอืซอ กน่็าใช้บรกิารเหลอืเกิน 
ยงัไม่นบัรวมกบัปัจจยัส่งเสรมิด้านการดแูลสขุภาพชมุชนอกี อาทิ 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพตาํบลแว้ง และชมรมผู้สงูอาย ุซึง่ทาํงาน
เป็นเครอืข่ายครอบคลมุทัง้อาํเภอ นบัว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ⛅



16 | อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา

การจัดการสุขภาพที่ดีนั้นมิใช่หมายถึง   
โรงพยาบาลดี หมอเกง่ พยาบาลพร้อม 
อุปกรณ์ครบเท่านั้น หากแก่นของสุขภาพที่ดี 
คือการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู ้เพื่อให้
ประชาชนสามารถรบัมอืป้องกนัความเจบ็ป่วย 
ตลอดจนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่ของตัวเอง และคนรอบข้างอย่าง
มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือที่หลายคนเรียกว่า 
กองทนุ สปสช. จงึมบีทบาทอย่างยิง่ในการเป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมกระจายไปทั่วทุก
หมู่บ้าน

อาซอืมงิ เจ๊ะอเุซง็ หวัหน้าส่วนสวสัดกิาร
สังคม และเลขานุการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.แว้ง เล่าว่า ทาง อบต.ได้เข้าร่วม
โครงการของ สปสช. ตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจาก
นายกฯ จุฑามณี เล็งเห็นว่าการดูแลสุขภาพ
เป็นเรือ่งสาํคญั ยิง่เป็นการดแูลสขุภาพโดยตวั
ประชาชนเอง ยิ่งทําให้เกิดการจัดการด้าน
สุขภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม  
ในพื้นที่ 

ตามแผนการบรหิารงานกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพ กาํหนดให้มีคณะกรรมการอย่างน้อย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แว้ง

15 คน มาจากหลากหลายภาคส่วน มีนายก 
อบต. เป็นประธานโดยตาํแหน่ง ส่วนรองประธาน 
2 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนหนึ่งเป็น
อิหม่ามประจํามัสยิดหมู ่ที่ 5 ซึ่งเป็นคณะ
กรรมการอสิลามประจาํจงัหวดันราธวิาส ส่วน
อีกคนเป็นตัวแทนผู้นาํชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ส่วนกรรมการทีเ่หลอืมาจากสมาชกิสภา อบต. 
2 คน มาจากโรงพยาบาลแว้ง 1 คน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลกรือซอ 1 คน ตัวแทน 
อสม. 3 คน ตัวแทนภาคประชาชน 4 คน 
เลขานุการอีก 1 คน โดยมีผู ้อํานวยการ          
โรงพยาบาลแว้ง และสาธารณสุขอําเภอแว้ง 
เป็นที่ปรึกษา

ทว่าในช่วงแรกของการดําเนินงานต้อง
ยอมรับว่าผลงานยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมมาก
นัก ด้วยมีงบประมาณเหลือค่อนข้างมาก 
กระทั่งปี 2555 ที่อาซือมิงย้ายเข้ามารับ
ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่ อบต.แว้ง จึง        
ขนัอาสาเข้ามารบัผดิชอบ ด้วยมปีระสบการณ์
ในการดูแลกองทุน สปสช. ในพื้นที่อื่นมาก่อน

“ตอนเข ้ามาเป ็นเพียงอนุกรรมการฯ 
พอได้รับไฟเขียวจากนายกฯ จึงเรียกทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อตกลงกันให้ชัด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แว้ง
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ว่า กรรมการชุดนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง โดยให้   
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ เพื่อดึง   
การมีส่วนร่วม เกิดโครงการใหม่ขึ้นมา 12 
โครงการ ซึง่มาจากสภาเดก็และเยาวชน มาจาก 
อสม. มาจากศูนย์พัฒนาครอบครัว มาจาก 
รพ.สต.” อาซือมิงเล่า 

ทัง้นีจ้ะมคีณะอนกุรรมการ ซึง่ประกอบไป
ด้วยปลดั อบต. หวัหน้าส่วนการศกึษา หวัหน้า
ส่วนสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน คอย
ประเมินโครงการว่า ทาํแล้วได้ประโยชน์อะไร 
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลแว้งเสนอโครงการ
มหกรรมสุขภาพ ใช้งบประมาณ 80,000 
บาท ดาํเนินการ 2 วัน ซึ่งไม่คุ้ม เพราะไม่ใช่
กิจกรรมต่อเนื่อง กลั่นกรองแล้วไม่ผ่าน ต้อง
กลบัไปแก้ใหม่ ตดัชือ่มหกรรมเพราะดยูิง่ใหญ่
เกินไป พร้อมตัดงบเหลือ 60,000 บาท แต่
กระนัน้คณะกรรมการกย็งัไม่อนมุตั ิกระทัง่แก้
เป ็นกิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพในวัย           
ผู้สูงอายุแทน ใช้งบประมาณ 40,000 บาท 
โครงการจึงได้ดาํเนินการ

“อีกโครงการหนึ่งมาจากกลุ ่มเด็กและ
เยาวชน ชือ่ ‘นกิะฮ์ยาก ซนีาง่าย’ แปลเป็นไทย
หมายถึง ‘แต่งงานยาก แต่มีเพศสัมพันธ์ง่าย’ 
โดยสิ่งที่น้องๆ จะสื่อ คืออยากให้ผู ้เข้ามา
อบรมได้รู ้ว ่า จะมีเพศสัมพันธ์อย่างไรให้
ปลอดภยั เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถห้ามได้ 
แต่ทว่าโต๊ะอหิม่ามชีใ้ห้เหน็ว่า ชือ่เป็นดาบสอง
คม จึงเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น ‘เยาวชน   
วัยใส ใส่ใจสุขภาพ’ นอกจากจะเชิญวิทยากร
จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรือ่งการป้องกนั 
โรคและการตั้งครรภ์ก่อนวัยแล้ว ยังเชิญคณะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธวิาสด้วย 
เพือ่ให้ความรู้เรือ่งการปฏบิตัติวั วางแผนชวีติ” 
เลขานุการกองทุนฯ ว่า

ปัจจุบันมีโครงการเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 15 
โครงการ โดยทาง สปสช. ให้งบประมาณ
อุดหนุนหัวละ 45 บาท ส่วน อบต.สบทบเพิ่ม
ให้อีกร้อยละ 50 

สิ่งที่กองทุน สปสช. ให้ความสําคัญที่สุด 
คอืความต่อเนือ่งและการต่อยอดของโครงการ 
อย่างโครงการ ‘ผู้สงูอายสุขุภาพด ีห่างไกลโรค’ 
ดาํเนนิการต่อเนือ่งทกุปี และพอจบโครงการก็
ใช้เยาวชนทําหน้าที่เป็น อสม.น้อย คอยตรวจ
เยี่ยมผู้สูงอายุอยู่เสมอ ทั้งเรื่องการกินยา การ
กายภาพบําบัด ฯลฯ

จากการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
ทาํให้ในปี 2556 กองทนุ สปสช. ของ อบต.แว้ง 
ได้รบัคดัเลอืกเป็นศนูย์เรยีนรู้กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพตําบล พร้อมส่งตวัแทน 2 คน ไปดงูาน
ต่อยอดกองทุนที่จังหวัดชัยนาท

แผนการในอนาคต เลขานุการกองทุนฯ 
กล่าวว่า กาํลงัจะทาํแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร์ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาในระบบจดัซือ้ โดยจะดงึทกุ
ภาคส่วนเข้ามาอบรมการเสนอโครงการ เพื่อ
แจ้งขัน้ตอนกระบวนการ พร้อมทัง้แจ้งอปุสรรค
ต่างๆ ทําเป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสร้าง
ทิศทางการทํางานที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมาย
สาํคญัอยู่ทีก่ารสร้างสขุภาวะของคนตาํบลแว้ง
ให้ดีขึ้นครบทุกด้าน

อาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง
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รพ.สต.ร่วมใจ
ภาพแรกที่สัมผัสไดท้ันทีเมื่อเยื้องกราย

เข้าสู ่ ‘โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล         
บ้านกรอืซอ’ กค็อืพืน้ทีไ่ด้รบัการจดัเป็นสดัเป็น
ส่วน ทัง้สวนผกัปลอดสารพษิ ห้องนํา้คนพกิาร 
ศนูย์สขุภาพแผนไทย หรอืแม้แต่ถงัขยะ ทีแ่ยก
ขยะเปียกขยะแห้ง คงไม่ใช่การกล่าวชมเกินจรงิ 
หากจะบอกว่า นี่เป็น รพ.สต. ที่จัดการพื้นที่ได้
ลงตัวและสวยงามที่สุดเท่าที่เคยเยือนมา นับ
เป็นภาพสะท้อนของความใส่ใจในเรือ่งคณุภาพ
และบริการ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทําไม      
ปี 2557 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ถึงตัดสินให้ที่นี่เป็น รพ.สต. ดีเด่นอันดับ 2 
ระดับจังหวัด
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เมือ่ก้าวเข้าสู่ตวัอาคาร เหล่าบคุลากรของ
โรงพยาบาลต่างออกมาพดูคยุอย่างเป็นกนัเอง 
ไม่ว่าจะเป็นสองสาวพยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 
นาตอืเราะห์ รายะ และ มณีรตันา เจ๊ะมะยูโซ๊ะ 
หรอือกีสองคนซึง่เป็นเจ้าพนกังานสาธารณสขุ
ชาํนาญการ ไอยซะห์ พรหมปลดั และ อานซีะห์ 
ดาโอ๊ะ

“รพ.สต.ของเราดูแลพื้นที่หมู ่ที่ 3 กับ      
หมู่ที่ 4 จุดเด่นของที่นี่คือความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกภาคีเครือขา่ยในพื้นที่ โดยยึดหลัก
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้การบริการอย่าง
เต็มที่” นาตือเราะห์เปิดฉากสนทนา

บุคลากรของที่นี่ ไม ่ได ้ทํางานเชิงรับ     
อย่างเดยีว หลายครัง้ทีพ่วกเขาต้องพบเจอกบั
เหตุการณ์ที่ยากลําบากและท้าทายความ
สามารถ แต่ก็อาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน
จึงสามารถผ่านมาได้ ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งมี

คนมาแจ้งว่ามผีู้ป่วยสขุภาพจติถกูกกัขงัและถกู
ล่ามโซ่ไว้ เจ้าหน้าที่ก็ไมน่ิ่งนอนใจ รีบลงไป
เยีย่มพร้อมกบัทาง อบต.แว้ง โรงพยาบาลแว้ง 
และ อสม. ทนัท ีเมือ่รู้ปัญหา รพ.สต. จงึประสาน
กับแพทยจ์ากโรงพยาบาลแว้งให้ลงมาเยี่ยม  
ผู้ป่วยเป็นประจาํทกุเดอืน ค่อยๆ รกัษา ค่อยๆ 
บาํบดัอยู่เป็นปี จนสดุท้ายผู้ป่วยดขีึน้ สามารถ
ดูแลตัวเองได้ 

ความสําเร็จเหล ่านี้ ปฏิเสธไม ่ได ้ว ่า       
ส่วนสําคัญเป็นเพราะความใกล้ชิดระหว่าง   
โรงพยาบาลกับคนไข้ เพราะถึงที่นี่จะเปดิ
ทาํการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 
แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะ
ทาํงานตลอดเวลา โดยไม่จาํกัดว่าผู้รับบริการ
จะมาจากพื้นที่ไหน อย่างคนตําบลสุคิรินก็มา
ที่ รพ.สต.กรือซอ
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“เรามีแผนการทํางานที่ชัดเจน วันจันทร์
เป็นคลนิกิทัว่ไป วนัองัคารเป็นคลนิกิฝากครรภ์ 
วันพุธเป็นคลินิก EPI หรือสร้างภูมคิุ้มกันโรค
ในเด็กตั้งแรกเกิดถึง 12 ปี ส่วนวันพฤหัสบดี
เป็นคลนิกิวางแผนครอบครอบครวั และมแีผน
เยีย่มบ้านในบ่ายวนัพฤหสับดแีละวนัศกุร์ โดย
จะมีการทําแผนว่าในวันนั้นจะไปเยี่ยมคน
พิการ ผู้สูงอายุ หรือแม่หลังคลอด หรือผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน หรือเด็กนํา้หนักน้อยกว่า
เกณฑ์ จดัเป็นตารางเยีย่มไว้ โดยจะออกเยีย่ม
ทั้งคณะ” ไอยซะห์กล่าวบ้าง

เครื่องมือสําคัญที่ รพ.สต. หยิบขึ้นมาใช้
เพื่อสร้างเครือข่ายก็คือ อสม. ซึ่งมีอยู่  41 คน 
และบงัเอญิว่าในจาํนวนนี ้มสีมาชกิ อบต. 2 คน 
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 มีภรรยาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
4 รวมอยู่ด้วย ฉะนัน้การประสานงาน หรอืการ
ประชาสัมพันธ์จึงค่อนข้างง่าย

ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเท่านั้นที่เด่น ในเรื่อง
ของนวัตกรรมที่ รพ.สต.บ้านกรือซอ ทําขึ้นก็
ไม่เป็นสองรองใคร โดยมหีมอนรองก้นสาํหรบั
ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้ อสม. หรือ      
เจ้าหน้าที่ไปตรวจได้ถึงบ้าน เพราะบางคนก็  
ไม่กล้ามาตรวจทีโ่รงพยาบาล แล้วกม็นีวตักรรม
กราฟชีวิตสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้อันดับที่ 3 จากการประกวด
นวัตกรรมระดับจังหวัด เมื่อปี 2557
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ด้วยความที่เป็นสังคมอิสลาม ที่นี่จึงได้มี
คลินิกฮัจญ์ เพื่อตรวจสุขภาพคนที่กําลังจะไป
แสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างน้อย 
3 ครั้งก่อนไป และหลังไปอีก 1 ครั้ง เพื่อ
ป้องกันโรคและแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพ 

“คนที่จะไปฮัจญ์ต้องไปลงทะเบียนก่อน 
แล้วทางจงัหวดัจะแจ้งมาว่าปีนีใ้ครบ้างสามารถ
เดนิทางไปทาํฮจัญ์ได้ ซึง่คนทีจ่ะไปต้องฉดีวคัซนี
ไข้กาฬหลงัแอ่น ไข้หวดัใหญ่ทีโ่รงพยาบาลแว้ง 
ส่วนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมาก เช่น มีโรคประจําตัว 
อย่างโรคหวัใจ หอบ ทาง รพ.สต. จะนดัสปัดาห์
ละครั้ง หรืออาจจะต้องส่งต่อให้โรงพยาบาล
ดูแล ถ้าเสี่ยงธรรมดาก็มีโรคเบาหวานที่          
ไม่ถึงขั้นควบคุมนํ้าตาลไม่ได้ ก็จะนดัเดอืนละ
ครัง้ หลงัจากนัน้กต้็องผ่านการอบรมให้ความรู้ 
เตรยีมความพร้อม มกีารจดัยาและดแูลตวัเอง
ด้วย” นาตือเราะห์กล่าวทิ้งท้าย
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ถึงจะเป็นชมรมที่มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ถ้า    
ไปดูการขับเคลื่อนของพวกเขาแล้ว บอกได้    
คําเดียวเลยว่า วัยรุ่นยังอาย เพราะนับตั้งแต่
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลแว้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2543 ก็มีกิจกรรมมากมาย ซึ่งแต่ละคน   
แข็งขันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมแว้ง

อัจฉรา  บุญรอด  พยาบาลวิชาชีพ     
ชํานาญการ โรงพยาบาลแว้ง เล่าว่า ชมรมนี้
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของข้าราชการเกษียณ 
โดยประธานคนแรกช่ือ พยัคฆ์ ขยันสํารวจ 
ทว่าช่วงแรกที่เริ่ม สมาชิกยังน้อยอยู่ จึงมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนรอบนอกได้รู้ว่ามีชมรมนี้ 
อาศัยสมาชิกไปพูดปากต่อปาก จึงเริ่มมี
สมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

“วัตถุประสงค์หลักของเราคือต้องการ     
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พอเขามารวม
กลุ่มกนั ทาํกิจกรรมร่วมกนั ออกกาํลงักายบ้าง 
พดูคยุกนับ้าง ทาํให้สขุภาพกายด ีสขุภาพใจดี
ตาม” อัจฉราว่า

ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุมีสมาชิกจํานวน 
132 คน จากผู้สงูอายทุัง้หมด 3,000 กว่าคน 
ในอาํเภอแว้ง โดยสมาชกิต้องเสยีค่าสมคัร 20 

ชมรมผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลแว้ง

บาท ค่าบํารุงชมรายปีอีก 20 บาท โดยค่า
บาํรงุนีจ้ะใช้เป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวนั
ยามที่มี กิจกรรม ส ่วนสาเหตุที่มีสมาชิก        
ค่อนข้างน้อย เพราะในแต่ละตําบลต่างก็จะมี
ชมรมผู้สูงอายุของตัวเองอยู่แล้ว โดยมาจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 11 ชมรม 
รวมกับชมรมที่โรงพยาบาลแว้งแห่งนี้เป็น 12 
ชมรม ซึง่ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนศนูย์กลางของชมรม
ต่างๆ

คนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่จึงประกอบไปด้วย 
2 ส่วนหลักๆ คือ คนที่อยู่ตาํบลแว้งเอง ซึ่งอยู่
ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลแว้ง กับ
แกนนําผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ นอกตําบลแว้ง 
ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของชมรมผู้สูงอายุ
อื่นๆ โดยมีการคัดเลือกแกนนําที่เป็นทางการ
จาํนวน 15 คน เพือ่ช่วยขบัเคลือ่นประเดน็เรือ่ง
สุขภาพภายในพื้นที่อําเภอแว้ง

“ผู้สงูอาย ุ15 คนนีก้จ็ะมแียกไปแต่ละด้าน 
เช่น แกนนําด้านทันตกรรม พอเขาผ่านการ
อบรมกจ็ะไปสอนแกนนาํของชมรมอืน่ๆ อกีท”ี 
อัจฉราขยายความ

ชมรมผู้สงูอายจุะมกีารประชมุกนั 2 เดอืน

อัจฉรา บุญรอด
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ต่อครัง้ หรอืบางทเีดอืนละครัง้ กรณมีกิีจกรรม
เร่งด่วน โดยทางโรงพยาบาลเปดิกว้างให้         
ผู้สูงอายุเสนอกิจกรรม เช่น อยากให้มีการ     
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน
ความดัน ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจวัด
สายตา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ทั้งนั้น ทาง   
โรงพยาบาลจะมอบหมายผู้รบัผดิชอบ อาท ิแพทย์ 
พยาบาล นักกายภาพบําบัด แพทย์แผนไทย 
โดยพจิารณาความสอดคล้องของบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรม

นิมะ นิเลาะ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ 
หะมะ หัฏฐเสรี เลขานุการชมรมผู้สูงอายุ 
ขยายความต่อว่า ข้อดีการทํางานร่วมกับ      
โรงพยาบาลคอืทาํให้สามารถขบัเคลือ่นงานได้
ค่อนข้างสะดวก และตรงกบัความต้องการของ
ผู้สงูอาย ุโดยเฉพาะกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
เช่น การออกกําลังกายตามความสนใจของ
แต่ละคน การผลิตสื่อนวัตกรรมสาํหรับเด็ก มี
การเยี่ยมผู้ปว่ยสูงอายุที่ติดเตียง โดยร่วมกับ
คณะของโรงพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี

ทีส่าํคญัภายในชมรมผู้สงูอายยุงัมกีองทนุ
สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอําเภอแว้ง 

โดยไม่ได้บงัคบัว่าสมาชกิชมรมทกุคนต้องเป็น
สมาชกิกองทนุฯ แต่ถ้าเป็น กม็สีวสัดกิารพเิศษ
มอบให้ ปัจจุบันมีสมาชิก 60 คน มีเงิน
หมุนเวียนอยู่ 30,000 บาท โดยกองทุนนี้
บริหารด้วยคณะกรรมการ ภารกิจหลักๆ คือ
ส่งเสรมิการออมวนัละบาท สมาชกิแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คอืสมาชกิสมทบอายไุม่ตํา่กว่า 55 ปี และ
สมาชกิสามญัอายไุม่ตํา่กว่า 60 ปี ผู้สมคัรต้อง
ไม่ป่วยเป็นโรควัณโรค เท้าช้าง เรื้อน พิษสุรา
เรื้อรัง หรือติดยาเสพติด โดยเก็บเงินเป็นราย
เดือน เดือนละ 30 บาท

กองทนุฯ มสีวสัดกิารครอบคลมุทัง้เจบ็ป่วย
และเสียชีวิต โดยหากเข้านอนโรงพยาบาล   
กองทุนฯ ให้คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 3 คืน 
หากเสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว 
3,000 บาท ทั้งคืนเงินสะสมให้ด้วย โดยหาก
สะสมไม่ถงึ 5,000 บาท คนืร้อยละ 30 สะสม 
5,000 บาทขึ้นไป คืนร้อยละ 40

“พวกคุณลุงคุณป้าที่เข้ามาเป็นภาคีที่มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมกันดี เสียดายว่า         
ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ยงัต้องทาํงาน ไม่มเีวลา ไม่มี
ทุนมาเข้าร่วม” อัจฉราทิ้งท้าย...
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กำรศึกษำ 
‘วิชาชีวิต’
Education

กำรศึกษำ 
‘วิชาชีวิต’
Education
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จุดเด่นในการพัฒนาของ อบต.แว้ง คือการ
สร้างการมีส่วนร่วมในหมู่เด็กและเยาวชน โดยมี
กิจกรรมเกิดขึ้นหลากหลาย นับเป็นแนวทางที่
สดใส และต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ต้อง
ไม่ลมืว่า ในเขต อบต.แว้ง มสีถานศกึษาด้วยกนัถงึ 
7 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
4 แห่ง และระดบัชัน้มธัยมศกึษา 3 แห่ง ทาํให้ทีน่ี่
นบัเป็นศนูย์กลางด้านศกึษา และเมือ่มกีารแข่งขนั 
ก็ยิ่งทําให้คุณภาพของโรงเรียน ตลอดจนคุณภาพ
ของเด็กดีขึ้นไปโดยปริยาย ⛅
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ซอฟูวัน สะมะแอ

‘ดารุลอิควาน’ เยาวชนสร้างสุขกําลัง 3 

แม้จะเข้าสู่วยัผู้ใหญ่เตม็ตวัแล้ว แต่ สเุทพ 
มูซอ และ ซอฟูวัน สะมะแอ ก็ยังคงรับหน้าที่
เป็นทีป่รกึษาของน้องๆ ในพืน้ทีต่าํบลแว้งเรือ่ยมา 
ด้วยกิจกรรมที่ทําต่อเนื่องมานั้นคือความ    
ภาคภูมิใจของพวกเขา ในฐานะของมือเล็กๆ 
ที่ช่วยรังสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดแก่บ้านเกิด

ย้อนกลบัไปเมือ่ราวๆ ปี 2547 ผู้นาํเยาวชน
แห่งหมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ บาฮารูดิง ลอแม 
(ปัจจบุนัเป็นอหิม่ามประจาํมสัยดิบ้านกรอืซอ) 
ได้รวบรวมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประมาณ 4-5 
คน เข้ามาทํางานจติอาสาในพื้นที่ ในชื่อกลุ่ม 
‘ดารุลอิควาน’ โดยคาํว่า ‘อคิวาน’ นีม้คีวามหมาย
ว่า ‘เพื่อน’ 

กิจกรรมแรกๆ ทีท่าํกนัคอืการสอนตาดกีา 
สอนการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน บ้างก็รวม
ตัวกันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่กําลังเดือดร้อน 
ก่อนจะพฒันามาเป็นกาํลงัสาํคญัของ อบต. ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์
เรือ่งยาเสพตดิ การจดังานประเพณ ีทาํงานจน
เป็นทีรู่้จกั และได้รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง 
จนกลายเป็นเครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ทีส่ดุกลุ่มหนึง่
ในพื้นที่ตาํบลแว้ง

ปัจจบุนักลุ่มเยาวชน ‘ดารลุอคิวาน’ ใช้ชือ่
อย่างเป็นทางการว่า ‘เยาวชนสร้างสขุกาํลงั 3’ 
หลังจากที่ได้ร ่วมงานกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่
ปี 2555 โดยยดึหลกั ส. คอืสนกุ สร้างจติอาสา 
และสร้างสรรค์สังคม โดยมีสมาชิกขับเคลื่อน
ร่วมร้อยชวีติ อายคุละเคล้ากนัตัง้แต่วยั 11-25 ปี

สุเทพ มูซอ

ซอฟูวัน สะมะแอ
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พร้อมกันนั้น ยังมีการต่อยอดเป็นกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น กลุ่มกีรออาตี
พีส่อนน้อง กลุ่มกมุปังอนาซดี และกลุ่มเยาวชน
รักต้นนํ้า โดยกลุ่มหลังนี้เป็นกลุ่มที่เปิดโอกาส
ให้เยาวชนร่วมกันช่วยดูแลปา่ต้นนํ้าที่หมู่ที่ 4 
ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าสําคัญในการดํารงชีวิตของ  
ชาวบ้าน เพราะไหลผ่านทั้งหมู่ที่ 2, 3, 4 และ 
6 โดยเยาวชนจะจัดเวร เพื่อช่วยกันเก็บ
สาหร่าย เดอืนละ 1-2 ครัง้ เกบ็ขยะ และถางป่า
บริเวณใกล้เคียง

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสอนอาชีพ เช่น 
สอนตัดผม ซึ่งได้งบประมาณจากกองทุน    
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยช่วงแรกมีครู
มาสอน พอสอนจนเป็น กจ็ะใช้การถ่ายทอดแบบ
พีส่อนน้อง โดยสอนต่อจากชัว่โมงเรยีนตาดกีา

“เรามีการประชุมร่วมกับ อบต.ทุกเดือน 
โดยกิจกรรมของเราไม่ได้เน้นในเรื่องวิชาการ
อย่างเดียว แต่เน้นการมีส่วนร่วม เช่น เรามี
ค่ายปีละ 2-3 ครั้ง มีการจัดซ้อมกิจกรรม เดิน
พาเหรด ขณะเดียวกันเราพยายามส่งเสริม
เรือ่งเพือ่นช่วยเพือ่น คอืเพือ่นช่วยกนัตกัเตอืน 
อย่างคนไหนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เราก็บอก
ให้เขาเกรงใจสถานที ่รวมถงึสอดส่องดแูล ช่วย
ให้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะยาเสพติดในพื้นที่
เบาลง” สุเทพในฐานะเยาวชนอาวุโส กล่าว

ไม่เพยีงเท่านัน้ ความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย
นอกพืน้ทีก่เ็ป็นอกีสิง่ทีแ่กนนาํเยาวชนให้ความ
สําคัญ เช่น ร่วมมือกับ สสส. สาํนักสร้างสรรค์
โอกาสและนวัตกรรม หรือสาํนัก 6 สร้างสื่อที่

น่าสนใจ ทั้งเอกสาร แผ่นพับ สปอตโฆษณา 
เพื่อรณรงค์ให้วัยรุ่น ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ตาม
โรงเรียนในพื้นที่ สัปดาห์ละโรงเรียน โรงเรียน
ละหนึง่วนั ทัง้ยงัทาํโครงการกบั สปสช. จดัค่าย
เยาวชนสร้างสรรค์สงัคมพ้นภยัยาเสพตดิ โดย
มฐีานเรยีนรู้ต่างๆ ประมาณ 6-7 ฐาน แต่ละฐาน
จะมวีทิยากรมาให้ความรู้ และยงัมค่ีายเยาวชน
วัยใสใส่ใจสุขภาพที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องด้วย

นอกจากนีท้างพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์จงัหวดันราธวิาส กเ็ข้ามาทาํโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัด
ชายแดนภายใต้ ด้วยการสอนเด็กอายุ 9-12 
ปี ต่อเนือ่ง 6 สปัดาห์ โดยสปัดาห์แรก สอนเรือ่ง
ความรับผิดชอบในบ้านก่อน เช่น การพับผ้า 
ล้างจาน ล้างห้องนํ้า สัปดาห์ที่ 2 สอนเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม สัปดาห์ที่ 3 สอนเรื่องการ
ทาํอาหาร สปัดาห์ที ่4 สอนทกัษะภาษาองักฤษ 
และมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 5 
จะเน้นกิจกรรมป้ันดนินํา้มนั ศลิปะ และสปัดาห์
สดุท้าย เป็นความรู้เกีย่วกบัยาเสพตดิ โดยกลุ่ม
เยาวชนสร้างสุขกาํลัง 3 จะคอยทาํหน้าที่เป็น
ตัวกลาง เชื่อมประสานให้กิจกรรมราบรื่น

หากถามว่าอะไรคือจุดเด่นของเยาวชน
กลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะกิจกรรมทั้งหมด
ล้วนเป็นงานจติอาสา ไม่มเีรือ่งเงนิเรือ่งทองมา
เกีย่วข้อง เกิดขึน้ด้วยเจตนารมณ์ทีด่ทีัง้สิน้ แต่
สิ่งที่เหนือไปกว่านั้น คือการทาํงานของเด็กยัง
ไปกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ลุกขึ้นมาร่วมส่งเสริมการ
ทํางานของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่ดีต่อไป... 
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โรงเรียนตาดีกามัสยิดกูวา

ถึงโรงเรียนตาดีกาหรือโรงเรียนสอน
ศาสนาอสิลามจะมอียูใ่นมสัยดิเกอืบทกุแห่งใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่สาํหรบั ‘มสัยดิ
มูบารอ อตุลญีฮาด’ หรือที่ใครหลายคนเรียก
ติดปากว่า ‘มัสยิดกูวา’ มัสยิดประจาํหมู่ที่ 5 ก็
มเีรือ่งราวให้ชวนตดิตามค้นหา ด้วยทีน่ีม่รีะบบ
การบริหารงานที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

สลมี ตาเละ อิหม ่ามประจํามัสยิด          

เล่าให้ฟังว่า โรงเรยีนตาดกีาทีน่ีก่่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 
2516 จากแนวคิดของโต๊ะอิหม่ามคนที่ 3     
หยียะโกะ สสมี เริ่มแรกใช้พื้นที่ภายในมัสยิด
เป็นทีส่อน จนกระทัง่ปี 2519 จงึระดมทนุจาก
ชาวบ้านมาสร้างอาคารเรียน สว่นอุปกรณ์    
การเรยีนกข็อรบับรจิาคจากพ่อแม่ของนกัเรยีน 
และใช้ครูจิตอาสา แต่เปดิได้ไม่นานต้องหยุด
ไป เพราะขาดคนสอน

28 | อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา



อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา | 29 

สลมี ตาเละ

พอปี 2521 จึงปรับระบบและวิธีการ
ดําเนินงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้คนในพืน้ทีม่ากทีส่ดุ โดยเป้าหมายสาํคญั 
กเ็พือ่เป็นศนูย์ฝึกทกัษะชวีติแก่เดก็มสุลมิทกุคน 
ก่อนทีจ่ะบรรลนุติภิาวะ ซึง่ตามธรรมเนยีมของ
ศาสนาอสิลาม เดก็ผู้ชายจะบรรลนุติภิาวะเมือ่
อายุครบ 15 ปี ส่วนเด็กผู้หญิงอายุครบ 9 ปี

“สิ่งที่เราสอนคือหลักการอ่าน การเขียน 
หลักการปฏิบัติทางศาสนา การละหมาด หลัก
ศรัทธา แต่ปัจจุบันเราใช้หลักสูตรของ สช. 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) 
ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งการมีหลักสูตรกับไม่มี
หลกัสตูรนีเ้ป้าหมายแตกต่างกนัมากเลย อย่าง
สมัยที่ไม่มีหลักสูตร เป็นการฝึกทักษะล้วนๆ 
ไม่มกีารสอบ แต่ปัจจบุนัเขาอยากต่อยอด เพือ่
ไม่ต้องไปเรียนซํา้หลายรอบ เพราะแต่เดิมพอ
เดก็จบ ป.6 โรงเรยีนทัว่ไปแล้ว ส่วนหนึง่จะเข้า
โรงเรียนสอนศาสนา ก็ต้องมาเรียนเพิ่มเติม    
แต่ทุกวันนี้เรียนต่อ ม.1 ได้เลย เพราะมีใบ
ประกาศนียบัตรรับรองให้” สลมีเล่า

พร้อมกนันี ้ทางโรงเรยีนตาดกีายงัพยายาม
ทาํงานเชือ่มโยงกบัชาวบ้าน ด้วยการขอร้องให้
กลุ่มแม่บ้านมาช่วยทําอาหารเลี้ยงเด็กตาดีกา
ทุกสัปดาห์ ทั้งมีจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน 
โดย อบต. เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของอาหาร
กลางวัน
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ปัจจบุนัโรงเรยีนตาดกีาทีน่ี ่เปิดสอนทกุวนั
เสาร์-อาทติย์ วันละ 8 ชั่วโมง โดยมีครู 7 คน 
นักเรียน 121 คน ส่วนใหญ่มาจากหมู่ที่ 5    
บ้านกูวา และหมู่ที่ 6 บ้านบาลูกา มีปิดภาค
ช่วงเดอืนรอมฎอน โดยครทูีน่ีจ่ะได้รบัเงนิเดอืน
จากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
โดยตรง ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล พร้อมกันนั้น ครู
แต่ละคนจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรการเรียน 
ทัง้การวางระบบ การวางแผนการสอน ภายใต้ 
8 กลุ่มสาระวชิา คอื ศาสนบญัญตั ิศาสนประวตัิ 
อัลกุรอาน จริยธรรม ภาษาอาหรับ ภาษา   
มลายูและรูมี วจนะอิสลาม และหลักศรัทธา

นอกจากนัน้ ทางโต๊ะอหิม่ามยงัพยายามสร้าง
มาตรฐาน ด้วยการทําระบบสวัสดิการแก่ครู 
นกัเรยีน รวมไปถงึชาวบ้านในพืน้ทีผ่่านกองทนุ
ที่เกิดขึ้นจากเงินเดือนของครู

“จดุเด่นของโรงเรยีนเรา คอืวธิจ่ีายเงนิเดอืน
คร ูปกต ิสช. ให้มาเดอืนละ 3,000 บาท แต่มติ
ของเราคอืจ่ายครวูนัละ 300 บาท ส่วนทีเ่หลอื
มารวมไว้ทีก่องกลาง ตัง้เป็นกองทนุสวสัดกิาร
ครผูู้สอนตาดกีาและนกัเรยีน สามารถยมืไปใช้
เวลาจาํเป็น หรอืไม่กเ็ป็นค่าใช้จ่ายเวลาประชมุ 
หรืออบรมนอกเวลาทํางาน ซึ่งถ้าเป็นในพื้นที่
จ ่ายให้ 100 บาท นอกพื้นที่ 200 บาท 
นอกจากนี้ เรายังช่วยรับจํานองสวนยางของ
ชาวบ้าน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา 
ชาวบ้านจะใช้หนี้โดยการแบ่งยางที่กรีดได้   
ครึ่งหนึ่ง สัญญามีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 
บางทใีห้จาํนองแล้วอาจมกีาํไรบ้าง ขาดทนุบ้าง 
ไม่เป็นไร เพราะเราใช้ความเชือ่ใจเป็นหลกั โดย
ปัจจุบันกองทุนฯ มีเงนิอยู่ประมาณ 70,000 
กว่าบาท” โต๊ะอิหม่ามสรุป...
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ตอนที่เราไปถึง เป็นเวลาที่เด็กเข้านอน 
หลังจากทํากิจกรรมกันมามากมายในช่วงเช้า 
บางคนหลับปุ๋ยกันไปแล้ว บางคนตื่นอยู่ และ
เมื่อเห็นคนแปลกหน้าอย่างเรา ก็พลันร้องไห้
ขึ้นมาเสียอย่างนั้น 

“เด็กไม่คุ้นกับคนแปลกหน้า เขากลัว” 
อันนาตูลียา หะยีเจ๊ะแน หัวหน้าศูนย์ฯ คน
ปัจจุบันพูดขึ้น

ศูนย์เด็กมุสลิมวาตอนียะห์

มูรณี หะมิ 

อันนาตูลียา หะยีเจ๊ะแน 
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อนันาตลูยีา และ มรูณ ีหะม ิอดตีหวัหน้า
ศูนย์เด็กมุสลิมวาตอนียะห์ ร่วมกันฉายภาพ
ที่มาที่ไปว่า สมัยก่อนที่ยังไม่มีศูนย์เด็กเล็ก 
การดแูลเดก็เป็นเรือ่งลาํบากมาก เพราะพ่อแม่
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงิน เวลาจะไปทํางานทีก็
ต้องฝากลูกกับคนนั้นคนนี้ บางที่ก็ต้องไปฝาก
โรงเรยีนตาดกีาบ้าง มาภายหลงัผู้นาํชมุชนคอื 
นิมาโซ นิยอ ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานศูนย์ฯ 
ด้วย จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า น่าจะแบ่งพื้นที่
ส่วนหนึ่งของมัสยิดวาตอนียะห์ ซึ่งเป็นมัสยิด
อกีแห่งหนึง่ในหมู่ที ่3 เพือ่เป็นศนูย์เลีย้งเดก็เลก็

สถานทีร่บัเลีย้งเดก็เกิดเป็นรปูร่างในวนัที่ 
5 ตุลาคม 2540 โดยอาศัยอาคารของ
โรงเรียนตาดีกาส่วนหนึ่ง และพอวันที่ 23 
มีนาคม 2541 จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจํามัสยิดในสังกัดกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 
2544 ก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
สาํนักงานกองทุนเพื่อสังคม ผ่านทางธนาคาร
ออมสิน เรียกย่อๆ ว่า SIF จาํนวน 495,000 
บาท เพื่อสร้างอาคารถาวร โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ 
ระหว่างมัสยิดกับโรงเรียนตาดีกาในการ
ก่อสร้าง โดยอาคารนี้ประกอบไปด้วยห้อง
รับแขก ห้องเรียน ห้องรับประทานอาหาร 
ห้องนํา้ และห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน
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ปัจจุบันศูนย์เด็กแห่งนี้ถ ่ายโอนมาอยู ่    
ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแว้ง 
บรหิารงานในรปูแบบคณะกรรมการ ส่วนใหญ่
มาจากมัสยิดเป็นหลัก โดยในแต่ละปีจะมีเด็ก
ทีเ่ข้ามาเรยีนทีน่ีป่ระมาณ 80 คน มาจากหมู่ที่ 
3 บ้านเจ๊ะเหม กับหมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ แต่ก็มี
บางส่วนทีม่าจากหมู่ที ่5 บ้านกวูา ส่วนครพูีเ่ลีย้ง
มีอยู่ 3 คน แต่ละคนรับผิดชอบ 1 ห้อง โดย
ห้องเรียนแบ่งตามเกณฑ์อายุ คือ 2-3 ขวบ    
1 ห้อง และ 3-4 ขวบอีก 2 ห้อง

วิธีการดูแลไม่แตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่
เน้นให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ เด็กที่มาใหม่
ต้องเน้นเรื่องการปรับตัวมากเป็นพิเศษ โดย
กิจกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก 4 ด้าน ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา ผ่าน 4 
สาระการเรียนรู้ คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก 
เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบับคุคลและสถานทีแ่วดล้อม
เด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก โดยมี 6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ คือ
กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
เคลือ่นไหวและจงัหวะ กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศกึษา นอกจากนี้
ครพูีเ่ลีย้งยงัพฒันาสือ่การสอนใหม่ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือภาพแบบป๊อปอัพ เพื่อกระตุ้นให้
เด็กมีพัฒนาการมากที่สุดด้วย



อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา | 35 

ศนูย์เดก็เลก็แห่งนีม้โีครงการหนึง่ทีโ่ดดเด่น 
คือเรื่องทันตกรรมเด็ก มูรณีบอกว่า ที่นี่ดูแล
เรื่องฟันเด็กมากเป็นพิเศษ เพราะเด็กที่นี่มี
ปัญหาฟันผมุากถงึร้อยละ 89 และพอปวดฟัน
กจ็ะร้องไห้ตลอด ด้วยเหตนุีศ้นูย์เดก็ ผู้ปกครอง 
หมู่บ้าน ชมุชน มสัยดิ รวมไปถงึภาคส่วนต่างๆ 
จึงรว่มกันพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
แบบองค์รวม ตั้งแต่การสอนวิธีดูฟันตามหลัก
ศาสนาอสิลาม ขณะทีโ่รงพยาบาลแว้งกเ็ข้ามา
ตรวจสขุภาพฟันเป็นประจาํทกุปี พร้อมกบัช่วย
เผยแพร่ความรู ้แก่ผู ้ปกครองเพื่อช่วยดูแล     
ลูกหลาน ด้วยความเอาใจใส่ จึงไดร้ับรางวัล
อันดับที่ 3 ระดับจังหวัดในการดําเนินงาน    
ทันตสาธารณสุขประจาํปี 2547

แม้จะอยู่ในสังกัด อบต. แล้ว แต่มัสยิดยัง
ช่วยดแูลในหลายเรือ่ง รวมไปถึงจดักิจกรรมที่
เกีย่วข้องกบัศาสนา เช่น สอนทาํดอูาให้แก่เดก็ 
สอนวิธีละหมาดขั้นพื้นฐาน กิจกรรมวันสําคัญ
ต่างๆ ทั้งรอมฎอน วันเมาริด วันฮารีรายอ 
ขณะที ่อบต. กจ็ะช่วยในเรือ่งค่าอาหารกลางวนั 
นม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ...
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นิรัตน ์ นราฤทธิพันธ ์ ผู ้อํานวยการ
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เล่าว่าในปี 
2546 โรงเรยีนเข้าสู่การเป็นโรงเรยีน 2 ระบบ 
ซึ่งถือเป็นนวตักรรมอย่างหนึง่ทีท่างสาํนกังาน
คณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
สร้างขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการของคนใน 
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีต้่องการเรยีนเรือ่ง
ศาสนาควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ซึ่งเป็นลักษณะ
เดียวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

“โรงเรียนของรัฐใน 3 จังหวัดภาคใต้ มี
จํานวนผู้เรียนลดลงเกือบทุกโรงเรียน ยกเว้น
โรงเรียนประจําจังหวัด อย่างที่นี่เหลือเด็ก 
300 คน จากเดิม 800 คน ภายใน 2-3 ปี 
เพราะโรงเรียนเอกชนเริ่มได้รับความนิยม    
โดยเฉพาะเมื่อเขาพัฒนาหลักสูตรของสามัญ
ให้ด ีซึง่ตอบรบักบัความต้องการของผู้ปกครอง
ที่เชื่อว่าเมื่อลูกมีศาสนาอยู่ในใจ จะส่งผลต่อ
วชิาเรยีนสายสามญั เพราะวชิาศาสนาเป็นการ
หล่อหลอมวิธีคิด มีศาสนาก็สามารถเรียนวิชา
อะไรก็ได้ สพฐ.จึงต้องปรับตัว จึงถามมายัง
โรงเรียนสายสามัญว่า โรงเรียนไหนพร้อมจะ
เปดิสอนหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม ซึ่งที่นี่เริ่ม
นําร ่องเป ็นที่แรกในพื้นที่” ผู ้อํานวยการ
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมเล่า

สองระบบแบบเข้ม เวียงสุวรรณวิทยาคม

นิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนมัธยมประจํา
อําเภอ แต่ครั้งหนึ่งความนิยมในโรงเรียน    
เวียงสุวรรณวิทยาคมลดลง จนเป ็นรอง
โรงเรยีนเอกชนในพืน้ที ่ปัจจยัสาํคญัเลยเพราะ
โรงเรียนแห่งนี้ไม ่ได ้เน ้นสอนเรื่องศาสนา
อิสลามเท่าใดนัก จึงเป็นเหตุผลให้โรงเรียน  
แห่งนี้ต้องปฏิรูปเป็นการใหญ่ 
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โดยหลักสูตรของศาสนาที่มาเพิ่มเติมนั้น 
ประกอบไปด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน และยังมีการวัดผล
ประเมินผล และการประเมินระดับชาติที่เรียก
ว่า I-Net 

การเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
อสิลามศกึษาตอนต้น (อบิตดีาอยีะฮ)ฺ เทยีบได้
กับชั้น ป .1-6 อิสลามศึกษาตอนกลาง               
(มูตะวัซซีเฏาะฮฺ) เทียบได้กับ ม.1-3 และ
อิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) เทียบ
ได้กับ ม.4-6 ซึ่งบางคนเคยผ่านระดับต้นมา

แล้วในชั้นประถมศึกษา บางคนยังไม่เคย 
เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องจัดสอบวัดความรู้
สําหรับเด็กที่ยังไม่มีใบประกาศนียบัตรจาก
โรงเรยีนตาดกีา เพราะฉะนัน้เดก็คนหนึง่อาจจะ
เรียนสายสามัญคนละชั้นกับสายศาสนา เช่น 
สายสามญัอยู่ ม.1 แต่ต้องเรยีนศาสนาระดบั ป.1

ทาง สพฐ.ส่งครูมาให้ทั้งหมด 13 คน       
แต่ทางผู ้อํานวยการได้พิจารณาเห็นว่าไม่   
เพยีงพอ เลยทาํการเปิดรบัข้าราชการทีจ่บสาย
สงัคมศกึษามาสอนศาสนา 3 คน และจ้างเหมา
เป็นลกูจ้างประจาํอกี 5 คน รวมทัง้สิน้ม ี21 คน 
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โดยมชีัว่โมงเรยีนหลกัสตูรอสิลาม 10 ชัว่โมงต่อ 
สปัดาห์ คาบละ 45 นาท ีทีโ่รงเรยีนเวยีงสวุรรณฯ 
จงึออกแบบการสอนเป็นช่วงเช้าเรยีนสายสามญั
อย่างเดยีว 5 คาบ ตัง้แต่ 8.00-12.30 น. เพือ่
ให้สอดคล้องกับเวลาละหมาด ส่วนช่วงบ่าย
เรียนศาสนาอย่างเดียว 3 คาบ ตั้งแต่ 13.30-
16.00 นาฬิกา ยกเว้นวันศุกร์ที่ไม่มีเรียน
ศาสนา โดยมีห้องเรียนสามัญ 25 ห้อง และ
ห้องเรียนศาสนา 20 ห้อง

“หลังจากเปลี่ยนระบบ เด็กเข้ามาเรียน
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ปีละ 100 คน อย่างปี 
2558 เรามีเด็ก 910 คนแล้ว” ผอ.นิรัตน์บอก
อย่างภูมิใจ 

นอกจากนี ้ยงัมกิีจกรรมสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรม
ทายาทตาดีกา ด้วยการนํานักเรียนที่เรียน   
ตอนกลางไปสอนเด็กที่ศูนย์ตาดีกา แล้วยังมี
โครงการคุตบะห์สัญจร เราส่งเด็กไปฝึกอ่าน  
คุตบะห์ ทุกบ่ายวันศุกร์ที่มัสยิด นอกจากนี้  
เด็กชั้น ม.6 ที่กําลังจบออกไป จะได้รับการ
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน เพราะ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใครจะแต่งงาน
ต้องมีใบประกาศจากกรรมการอิสลามประจาํ
จังหวัด ซึ่งถ้าปล่อยไปถึงระดับมหาวิทยาลัย 
โอกาสที่จะได้ใบนี้จะยากขึ้น
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อย่างไรกด็ ีถ้าเทยีบมาตรฐานกบัโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนา ผู้อาํนวยการยอมรบัตามตรง
ว่ายงัไม่เท่า เพราะเวลาเรยีนน้อยกว่า แต่สามารถ
เทียบเคียงได้ สามารถไปเรียนต่อด้านศาสนา
ที่ต่างประเทศได้ เพราะโรงเรียนมีวุฒิบัตรให้ 
ขณะเดียวกันในส่วนการศึกษาสายสามัญ        
ผู้อํานวยการเชื่อว่าโรงเรียนเวียงสุวรรณฯ มี
ความพร้อมกว่าโรงเรียนเอกชนมาก ยืนยันได้
จากการที่เด็กทุกคนที่เรียนจบ ม.6 สามารถ
เข้ามหาวทิยาลยัได้ รวมไปถงึได้รบัรางวลัด้าน
วิชาการระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สําคัญ
ยังได้รับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)

นอกจากเรื่องการศึกษา 2 ระบบแล้ว ที่นี่
ยังมีจุดเด่นที่สําคัญ คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
2 ส่วน คือภาคทฤษฎี มีการแทรกเนื้อหาเรื่อง 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข บูรณาการลงไปในทุกสาระ
การเรียนรู ้ ส่วนภาคปฏิบัติที่นี่จะมีชุมชน
การเกษตร ซึง่เปิดโอกาสให้เดก็ได้ฝึกกิจกรรม
อย่างการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ เพาะ
เห็ด ทาํปุ๋ย ปลูกผัก ฯลฯ

“เรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีงนี ้จะเข้ากบัรปูแบบ
การสอนของเรา โดยระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
จะมีห้องเรียนอาชีพ ทุกคนต้องเรียนหมด พอ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรามีแผนการเรียน
พเิศษชือ่ ‘พลศกึษา-การงาน’ ซึง่จะมุ่งไปทีเ่ดก็
ที่ไม่ค่อยสนใจเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
กลุ่มนี้ถ้าได้เล่นได้ทํางานเขาชอบ แต่ถ้าให้
เรยีนเขาไม่ชอบ เหมอืนเดก็ห้องท้ายๆ คอืเป็น
อีกสายหนึ่ง พอถึงคาบอาชีพก็จะสอนหมด
ตั้งแต่ช ่างยันเกษตร แล้วก็พว่งเศรษฐกิจ        
พอเพียงไปด้วย” ผู้อาํนวยการกล่าวทิ้งท้าย...
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หัวใจสําคัญของการเป็นมุสลิมที่ดี คือ
ซึมซับและเข้าใจในพระคัมภีร์อัลกุรอาน ทว่า
การจะเข้าถงึความหมายเหล่านัน้ได้ ต้องเรยีน
รู้อักษรอาหรับเสียก่อน

ณ มสัยดิวะห์ดาตลุวาตอนยีะห์ หรอืทีรู่้จกั
กนัในชือ่ มสัยดิบ้านกรอืซอ มกีารเรยีนการสอน
ภาษาอาหรบัหลกัสตูรกรีออาต ีโดยทีน่ีม่คีวาม
โดดเด่นคือใช้ระบบพี่สอนน้อง 

อริฟ หะนีแร ครูสอนกีรออาตีมัสยิดบ้าน 
กรือซอ เท้าความให้ฟังว่า ห้องเรียนกีรออาตี
ที่นี่เริ่มต้นเมื่อ 2545 โดยมี อันวาร์ สะมะแอ 
แกนนําเยาวชนได้ชักชวนน้องๆ 4-5 คนมา
เรียน ซึ่งอริฟก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกด้วย ช่วงที่
เรยีนนัน้ กรีออาตยีงัใหม่ ไม่แพร่หลายเหมอืน
ทุกวันนี้ แต่ความน่าสนใจตรงความง่ายของ
การเรยีน คอือ่านตามตวัสะกด ตามไวยากรณ์ 
แทนที่จะเรียนตามปากของผู้สอน ทําให้เด็ก
สามารถอ่านได้รวดเร็วขึ้น

หลังจากเปิดเรียนได้ 4 ปี ทางอันวาร์ก็ไป
เรยีนต่อทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ห้องเรยีน
กรีออาตจีงึจาํเป็นต้องหยดุพกัไป ทางบาฮารดูงิ 
ลอแม อหิม่ามประจาํมสัยดิบ้านกรอืซอ เลง็เหน็
ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี และน่าเสียดาย
หากไม่ได้สานต่อ จึงชักชวนให้เยาวชนที่เคย
เป็นลูกศิษย์ของอันวาร์มาสอนแทน

“ตอนนั้นเราสอนเฉพาะผูช้ายอย่างเดียว 

กีรออาตีพี่สอนน้อง
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มีเด็กประมาณ 80 คน เรียนช่วงหัวคํา่ทุกวัน 
ยกเว้นคืนวันศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง โดยจะอ่าน
ยาซีนกัน ส่วนช่วงรอมฎอนจะเปลี่ยนไปเรียน
ช่วงตห้ีาแทน เรยีนวนัละ 2 ชัว่โมง พอปี 2551 
ก็ขยายมารับเด็กผู้หญิงด้วย เพราะผู้ปกครอง
หลายคนเรยีกร้อง โดยมคีรผูู้สอนประมาณ 10 
คน เป็นผู้หญิง 3 คน ผู้ชาย 7 คน ทาํงานแบบ
จติอาสา ไม่มค่ีาตอบแทนให้ นอกจากนีย้งัเอา
เยาวชนทีผ่่านการอ่านอลักรุอานทัง้เล่มมาช่วย
สอนอีกแรง ประมาณ 10 คน กระจายไปตาม
กลุ่มต่างๆ” อริฟเล่า

ทกุวนันีม้เีดก็เข้ามาเรยีนกรีออาตทีีม่สัยดิ
จาํนวน 150 คน เป็นผู้ชาย 120 คน เรยีนชัน้บน 
ส่วนผู้หญงิอกี 30 คนเรยีนอยู่ข้างล่าง ส่วนวธิี
การเรยีนกรีออาต ีหลกัๆ จะมกีารใช้ตาํราเรยีน 
5 เล่ม เรียงลําดับตามความง่ายไปหายาก พอ
จบเล่มหนึ่งก็จะมีการทดสอบครั้งหนึ่ง โดยวิธี
ทดสอบจะมี 2 ขั้นตอน ขั้นแรกคือให้นักเรียน
อ่านให้พี่เลี้ยงฟังก่อน ขั้นที่ 2 คือเข้ามาอ่าน
กับครู ถ้าถูกต้อง ก็ขยับไปเรียนเล่มถัดไป

อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นจิตอาสา แต่ก็ยังมี
ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย เช่น ค่าตาํราแต่ละเล่ม ซึ่ง
ทุกวันศุกร์จะมีการเรี่ยไรจากผู้ปกครองตาม
สมัครใจ ส่วนใหญ่จะไม่ปฏิเสธ เพราะคนที่ได้
ประโยชน์มากที่สุด คือบุตรหลานของพวกเขา
นั่นเอง...

อริฟ หะนีแร
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เศรษฐกิจชุมชน
Community’s Economy
เศรษฐกิจชุมชน
Community’s Economy
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สงัคมมสุลมิ ยิง่โดยเฉพาะในชนบทด้วยแล้ว แค่
เพยีงพอได้ม ีพอได้กิน พอเหลอืเกบ็ กต็อบโจทย์ชวีติ
มากแล้ว อย่างผู ้คนตําบลแว้งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลกั หตัถกรรมเป็นอาชพีเสรมิ อกี
ส่วนทําการค้า ด้วยที่นี่อยู ่ห่างออกจากอําเภอ
สุไหงโก-ลกไมไ่กล ผลิตผลผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
กระจายไปยังการค้าชายแดน อีกส่วนหนึ่งขาย
ภายในตําบล และในเขตอําเภอแว้ง ลองดูว่า     
เศรษฐกิจเด่นๆ ของตาํบลแว้งมอีะไรกนับ้าง ⛅
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ผ้าฮิญาบสีสันสดใสเรียงรายอยู่ภายใน
บ ้านของผู ้ใหญ ่หมู ่ที่  3 ข ้างๆ  กันมีใบ
ประกาศนียบัตรรับรอง OTOP ระดับ 5 ดาว
เป็นการยนืยนัถงึคณุภาพสนิค้าของกลุ่ม นีเ่ป็น
ความภาคภูมิใจของบรรดาสตรีบ้านเจ๊ะเหม

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 
สาเราะห์ วอหะ ภริยาของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ได้ชกัชวนเพือ่นสตรใีนพืน้ที ่4-5 คน รวมกลุ่ม
ใช้เวลาว่างระหว่างวันทําผ้าคลุมผมเพื่อหา 
รายได้เลก็ๆ น้อยๆ เพิม่เสรมิจากการกรดียาง 
โดยช่วงแรกได้อาจารย์จากสุไหงโก-ลก ซึ่งมา
แต่งงานกบัคนบ้านเจ๊ะเหมมาช่วยสอน ใช้เวลา
เรยีนอยู่ 5 เดอืน เสยีค่าเรยีนคนละ 600 บาท 
ได้ความรู้เรื่องลวดลายดอกไม้ต่างๆ มากมาย 
หลังจากนั้นเริ่มมีการต่อยอดขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่
การไปกระจายความรู้ให้แกส่ตรีคนอื่นๆ ใน
หมู่บ้าน รวมถึงศึกษาลวดลายใหม่ๆ เพิ่มเติม
จากนิตยสารแฟชั่นของสตรีมุสลิม 

“เรารวมเงนิกันคนละ 500 บาท เป็นเงิน
สําหรับซื้อผ้า ด้าย เพชรประดับ ที่ตลาดแว้ง
และตลาดโกลก เราผลิตตามสั่ง โดยลูกค้า   
ส่วนมากจะรู้ข่าวจาก อบต. พฒันาอตุสาหกรรม 

ปักจักรวานีตา 
บรือจายา
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เพราะเวลามีอบรม เขาก็เชิญเราไปเรียน      
บ่อยครั้งเข้าคนก็เริ่มรู ้จัก แล้วยังได้คัดสรร 
OTOP ด้วย ครั้งแรกเมื่อปี 2547 ได้มาแค่ 
3 ดาว เพราะเรายังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน พอป ี 2555 เราส่งใหม่ ครั้งนี้ได้รับ    
คัดสรรระดับ 5 ดาว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ
สีไม่ตก ดอกแน่น” สาเราะห์ว่า

ปัจจุบันกลุ่มปักจักรวานีตา บรือจายานี้มี
สมาชิกรวมทั้งสิน 11 คน ขึ้นทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2555 สินค้าหลักๆ มี 
2 ประเภท คอืผ้าฮญิาบ และผ้าละหมาด ราคา
ตั้งแต่ 500-3,000 บาท ขึ้นอยู่กับลวดลาย
และกากเพชร ยิ่งมีมากราคายิ่งแพง 

“เมือ่ได้ออเดอร์ครัง้หนึง่ สมาชกิจะมารวม
ตัวกัน ใช้เงินลงทุนของกลุ่ม หรือถ้าไม่พอ ก็มี
เงนิกู้จากกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีหากไม่พอ
จริงๆ จะมีการเรี่ยไรเพิ่ม และจ่ายคืนภายหลัง
ทีไ่ด้ค่าจ้างเรยีบร้อยแล้ว ส่วนวธิกีารแบ่งรายได้
นัน้ จะจดัสรรตามชิน้งาน แต่ละชิน้ได้เงนิไม่เท่า
กนั หากชิ้นไหนต้องปักดอกเยอะ หรือต้องใช้
ฝีมือในการทําค่อนข้างมากก็ได้ส่วนแบ่งเยอะ
ตามไปด้วย
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นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันผลจากกําไรที่
กลุ่มเก็บไว้ปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงวันฮารีรายอ 
หรือวัน 1 คํ่า เดือนเชาวาล หรือเดือน 10      
ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวช และวัน
อีดิลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ 
หรือเดือน 12 ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการ
ฉลองวนัออกฮจัญ์ โดยจะแบ่งเงนิเท่ากนัทกุคน 
สาเหตุที่ปันผลกันค่อนข้างกระชั้นชิด เพราะ
ช่วงเวลา 2 เดือนนี้เป็นช่วงที่สินค้าขายดีที่สุด 
และมีเงินหมุนเวียนมากที่สุด 

ส่วนแหล่งกระจายสินค้า นอกจากงาน
เทศกาลต่างๆ ที่ อบต.จัดแล้ว ยังมีร้านในตัว
จังหวัดนราธิวาส มีอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา และเมอืงโกตาบาร ูรฐักลนัตนั ประเทศ
มาเลเซีย

ส่วนทศิทางของกลุ่มในอนาคต ประธานฯ 
สาเราะห์บอกว่า มีความพยายามหาความรู้
ใหม่ๆ เพิม่เตมิตลอด อย่างล่าสดุทางวทิยาลยั
ชมุชนจงัหวดันราธวิาส กเ็ข้ามาให้ความรู้เรือ่ง
การผลิตกระเป๋าจากเส้นพลาสติก พร้อม     
แจกจ่ายอุปกรณ์มาให้ลองทํา เช่นเดียวกัน     
ตัวเธอยังเดินสายเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
การผลิตผ้าฮิญาบในพื้นที่ต่างๆ ด้วย...

สาเราะห์ วอหะ
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ผลติภณัฑ์จากกะลามะพร้าวทีต่ัง้เรยีงราย
อยู่ คือประดิษฐกรรมที่ชายอาวุโสแห่งหมู่ที่ 6 
บ้านบาลกูา นามว่า นเิด นแิว ค่อยๆ สร้างสรรค์
ขึน้จากพรสวรรค์และภมูปัิญญาทีส่ัง่สมมานาน
หลายสิบปี

ในอดีตชายผู้นี้คือช่างก่อสร้างฝีมือเยี่ยม 
แต่เพราะโรคหัวใจที่เริ่มรุมเร้าทําให้เขาถูก
แพทย์สัง่ห้ามทาํงานหนกัเดด็ขาด เมือ่กลบัมา
อยู ่บ้าน ก็ช่วยภรรยาที่เป็นแม่ค้าขายขนม
ทํางานที่บ้าน จนไปสังเกตเห็นกะลามะพร้าว
จาํนวนมากทีภ่รรยากองทิง้ไว้ นเิดจงึลองหยบิ
กะลามะพร้าวรูปทรงสวย สมส่วน มาตัด
ประกอบใหม่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์จนเกิด
เป็นชิ้นงานที่สวยงาม

“ตอนนั้นมีเศษกะลามะพร้าวเยอะมาก 
บางส่วนถกูปล่อยให้นํา้ขงั กลายทีเ่พาะพนัธุ์ยงุ 
เลยคดิว่าน่าจะทาํให้เกิดประโยชน์ได้ ซึง่ตวัเอง
พอมปีระสบการณ์งานไม้อยู่ จงึนาํมาประดิษฐ์
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยแรกๆ ก็ทําเป็น  
กระปกุออมสนิก่อน แล้วกพ็ฒันาไปเรือ่ยๆ เป็น
โคมไฟ เหยือกนํา้” นิเดอธิบายความผ่านล่าม

ช่างฝีมือ
กะลามะพร้าว

นิเด นิแว
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วิธีการผลิตไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก อย่าง
กระปกุออมสนิ นเิดจะคดัเลอืกทีข่นาดเข้าคู่กนั
ได้ก่อน เพื่อทําเป็นส่วนบนกับส่วนล่างของ
กระปุก โดยก้นกะลาส่วนฐานต้องแบนพอ
สมควร เพื่อให้กระปุกสามารถตั้งได้ จากนั้น
นํามาขูดเนื้อและขัดให้เรียบร้อย นําไปล้าง
ทาํความสะอาด ตากให้แห้ง นาํไปเจาะรเูป็นที่
หยอดเหรียญ จากนั้นเชื่อมกะลาทั้งคู่ด้วยกาว 
ตกแต่งเพิม่เตมิด้วยรากไม้ทีห่ามาจากป่า หรอื
ผลอ่อนๆ ที่แห้งแล้ว ทาํเป็นขั้วคล้ายผลมังคุด 
ใช้เวลาประมาณ 1 วันก็เสร็จเรียบร้อย 

นเิดไม่ได้ตัง้ใจทาํขาย แต่ตอนหลงัมคีนมา
เหน็แล้วชอบ ขอซือ้ พร้อมช่วยประชาสมัพนัธ์
ให้ จึงมีคนมาขอซื้อเพิ่มเติม เลยกลายเป็น
สินค้าไปในที่สุด

“ช่วงนั้นไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไร เลยให้เขา
ตั้งให้เอง อย่างกระปุกออมสินก็กระปุกละ 
100 บาท หลังจากนั้นก็ขายตามราคานั้นเลย 

กระปุกนี้มีคนมาซื้อเรื่อยๆ นะ อาทติย์ละครั้ง 
ครัง้หนึง่ซือ้ไปเป็นสบิๆ ใบ ส่วนโคมไฟตวัใหญ่
ตัวละ 2,000 บาท ตอนนี้ขายไปหมดแล้ว” 
นิเดเล่าพร้อมชี้มือมาที่โคมไฟชิ้นใหญ่ ซึ่งไป
ยมืมาจากลกูค้าเพือ่นาํมาประกอบการสนทนา

ผลงานของนิเดยังกระจายไปไกลถึง
กรุงเทพมหานคร เพราะมีลูกหลานอยู่ที่นั่น 
และเปดิรา้นขายของ จึงนําเอาผลิตภัณฑ์ไป
จําหน่าย โดยนิเดส่งไปประมาณ 2-3 ครั้ง       
ก็ต้องหยุดพัก เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

นอกจากกะลามะพร้าวแล้ว นเิดยงันาํเศษ
ไม้และวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้มะปราง มาประดิษฐ์
เป็นปลอกมีดขนาดต่างๆ ตัวใบมีดทําจาก     
ใบมีดตัดหญ้า ด้วยความทีค่นมีความสามารถ
แบบนิเดมีเพียงคนเดียว ทาง อบต. และ    
หน่วยงานอื่นๆ จึงสนับสนุนใหม้ีการส่งต่อ
ความรู้ต่อไปยงัคนรุ่นหลงั เพือ่รกัษาภมูปัิญญา
นี้ให้คงอยู่ในพื้นที่ต่อไป...

นิเด นิแว
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ณ ภูเขาฮูมอโยเก๊ะ สตอปา ตาเละ กําลัง
เฝ ้ามองดูผลงานของตัวเองด ้วยรอยยิ้ม          
ส้มโชกุนกว่า 200 ต้น ออกผลโต รอวันเก็บ
เมือ่สกุได้ที ่นีค่อืรางวลัจากความเหนด็เหนือ่ย
ตลอดหลายเดอืน หลงัจากทีต้่องขีม่อเตอร์ไซค์
ขึ้นเขาบนทางที่ขรุขระ เพื่อมาดูแลส้มโชกุน

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 2544 เป็น
ครั้งแรกที่สตอปาได้รู ้จักส้มโชกุนจากการ
แนะนําของพี่ชายซึ่งไปทําสวนอยู่ที่ประเทศ
มาเลเซยี ด้วยสภาพอากาศทีใ่กล้เคยีง จงึทดลอง
ปลูกดูประมาณ 40 ต้น รอเวลาถึง 4 ปี ก็เห็น
ผลผลิตงอกงามให้ชื่นใจ โดยคุณลักษณะของ
ส้มโชกุน คือรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนิดๆ 

สตอปาสั่งพันธุ์ส้มจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยตรง เมื่อผลลัพธ์ออกมาดี เพื่อนบ้านใน  
หมู่ที ่5 บ้านกวูากเ็ริม่สนใจ จากสตอปาคนเดยีว 
ก็เพิ่มเป็น 16 คน พื้นที่การปลูกเพิ่มเป็น 60 
กว่าไร่

“การปลูกของผมไม่มีเคล็ดลับ คิดอย่าง
เดียวว่า ทําให้ต้นสมบูรณ์ ซึ่งจะให้ผลที่ด ี   

ส้มโชกุนเชิงขุนเขา

ตามมา เลยปรกึษาทางพฒันาทีด่นิ เขาแนะนาํ
ว่าการจะปลูกพืชอะไร ดินต้องมาก่อน เลย
ปรับปรุงเรื่องของดิน ใช้สารอินทรีย์พวกขี้วัว 
ปุ๋ยหมกัมาช่วย เพราะเราปลกูในทีน่าร้าง มสีภาพ
เป็นกรดเยอะ ต้องลดความเป็นกรดลงมา แล้ว
ก็ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อย เช่น เมื่อครบ 15 ปี ต้อง
ตัดต้นส้ม แล้วนํากิ่งมาเพาะพันธุ์ใหม่ รวม    
ไปถงึการใช้ระบบชลประทานด้วยประปาภเูขา 
ซึง่เป็นนํา้ทีค่่อนข้างสะอาด ปลอดภยั ทาํให้ส้ม
เจริญเติบโตได้ดี และช่วยให้ส้มติดลูกไวกว่า
ฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม” สตอปาเล่า

ปัจจุบันสตอปามีต้นส้ม 200 กว่าต้น บน
เนื้อที่ 4 ไร่ ต้นหนึ่งเก็บได้ประมาณ 150 
กิโลกรัม มีพ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่ อย่างปีที่
แล้ว (2557) มผีู้ประกอบการจากสไุหงโก-ลก 
มารบั สตอปาคดัเป็น 2 เกรด เบอร์หนึง่ลกูใหญ่ 
เบอร์สองลูกเล็ก ขายได้กิโลกรัมละ 70 บาท

“ถ้าปีนี้ถ้ายางพาราราคาไม่ดีอีก ก็ว่าจะ
เปลี่ยนมาปลูกไม้ผลแทนหมดแล้ว” สตอปา
กล่าวพร้อมเสียงหัวเราะ 
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นอกจากนี้เพื่อให้มีแนวทางการทํางานที่
ชัดเจนมากขึ้น สตอปาและพรรคพวกทั้ง 16 
คนยังรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มส้มโชกุนอินทรีย์ 
เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพของต้นส้ม เพราะเมือ่ต่าง
คนต่างปลกู กม็ปัีญหาตามมา จงึรวมกลุ่มเพือ่
สร้างพื้นฐานให้เท่าเทียมกัน เช่น การกําจัด
แมลงศตัรพูชื อย่างเพลีย้ไฟ ใช้ยาฉดีครัง้เดยีว 
หนอนเจาะ ใช้นํา้หมกัฉดีเรือ่ยๆ แมลงวนัทอง
ใช้สารล่อ และตัวมวน ใช้ยางดักหนู รวมไปถึง
การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้ามาช่วย
ดูแล โดยกลุ่มมีกติการ่วมกันว่าจะทําให้การ
ปลูกเป็นอินทรีย์มากที่สุด และใชส้ารเคมี

เฉพาะเท ่าที่จําเป ็นเทา่นั้น ด้วยต้องการ       
การรับรองการปลูกพืชตามระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม หรือ GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
ซึ่งเข้ามาตรวจอยู่เรื่อยๆ

แม้การปลูกส้มโชกุนในพื้นที่ตําบลแว้งจะ
ยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ แต่ก็ถือเป็นไม้ผลที่มี
โอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยได้ราคาด ีหากมกีาร
ต่อยอดทางธรุกิจทีม่ปีระสทิธภิาพ คงไปได้ไกล 
แต่อย่างน้อยเวลานี ้กด็กีว่ายางพาราแน่นอน...

สตอปา ตาเละ
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มาตําบลแว้งแล้วไม่ได้ชิมชาเจ๊ะเหมก็
เหมือนไม่ได้มา นอกจากจะเป็นชาที่นี่ขึ้นชื่อ
ที่สุด ยังเป็นชาที่มีแห่งเดียวในประเทศ หา
ที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

“สมัยก่อนมีชาวจีนอพยพเข้ามา 4-5 คน 
แล้วคนจีนที่ชื่อ พอพะ ก็เอาพันธุ์ชามาจาก
เมืองจีน ปลูกแซมกับสวนยางพารา โดยตั้งใจ
จะขาย แต่ไม่ได้ผลตอบรบัเท่าทีค่วร พอมารุ่นลกู 
อาแล ก็เลยสานเจตนารมณ์ต่อ คือทั้งปลูก     
ทั้งขาย ปรากฏว่าขายดีกลายเป็นที่เลืองลือ
อย่างมากในพื้นที่ พอตอนหลังเขาเสียชีวิตไป 
ลกูหลานไม่ได้สานต่อ ล่วงเลยจนเกอืบสาบสญู 
กระทั่งปี 2542 นิมาโซ นิยอ ผู้นําในพื้นที่
พยายามฟ้ืนฟพูนัธุ์ชานีข้ึน้ใหม่” หสัน ีเด่นดารา 
ประธานกลุ่มชาเจ๊ะเหมเท้าความทีม่าทีไ่ปของ
ชาเจ๊ะเหมให้ฟัง

นมิาโซได้ขอพนัธุ์ดัง้เดมิ ซึง่เป็นต้นไม้ทีอ่ยู่
ในสวนของลูกหลานอาแลมาขยายพันธุ์ โดย
ขอให้ผู ้ใหญ่บ้านเวลานั้นนําไปแจกจ่ายแก่    
ชาวบ้านในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็นําเรื่องไป
เสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดตรังเพื่อ
ขอเงินสนับสนุน 

ชาเจ๊ะเหม
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“ตอนนั้นเราเอาต้นชาไปเสนอ โดยมี      
เป้าหมายเพื่อขอเครื่องจักร ฟาร์มขยายพันธุ์ 
เรือนเพาะชาํ หรือสิ่งที่จาํเป็น แต่กลายเป็นว่า 
แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว คาํว่า เจ๊ะเหม (หอ-มอ-
เอ) ทางนั้นอ่านไม่ออก เขาอ่านเป็น หอ-สระ
เอ-มอ ตามตวัอกัษร โครงการของเราเลยผ่าน
ในรอบนั้น จากนั้นเขามาดูพื้นที่วา่มีต้นชาอยู่
จริงหรือไม่ ซึ่งเวลานั้นมีต ้นชาดั้งเดิมอยู ่
ประมาณ 30,000 ต้น ส่วนชาวบ้านที่ร่วม
โครงการ เราใช้ฐานสมาชกิของกลุ่มออมทรพัย์
ในพื้นที่ 40 กว่าคน โดยเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม   
ชาเจ๊ะเหมแทน” หัสนีเล่า

ทว ่าอุปสรรคสําคัญที่จะทําให ้ได ้เงิน     
หรือไม่นั้น อยู่ที่พื้นที่ตั้งโรงเรือน ซึ่งกรรมการ
ระบุว่าต้องติดถนนด้วย นิมาโซเลยยอมสละ
พื้นที่ของตนเองแล้วเสนอไปที่กองทุนฯ จนใน
ที่สุดก็ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณมา 
353,950 บาท

เมื่อมีเงนิ มีคน มีสถานที่ และได้พันธุ์ชา
มาเรียบร้อย ทางกลุ ่มก็แบ่งงบประมาณ      
ส่วนหนึง่ไปดงูานการผลติชาทีอ่าํเภอเวยีงป่าเป้า 

จงัหวดัเชยีงราย เนือ่งจากชาเจ๊ะเหมกบัชาทีน่ัน่
เป็นชาอัสสัมเหมือนกัน ส่วนที่เหลือก็แบ่งไป
ซื้อเครื่องจักรอเนกประสงค์สําหรับคั่ว นวด 
และอบชา จากนัน้กส็ร้างตวัโรงเรอืนครอบอกีที 
แล้วยงัได้ทาํโรงเพาะชาํอกีตวั นอกจากนัน้กย็งั
มีหน่วยงานรัฐ เช่น เกษตรอําเภอเข้ามาช่วย
แนะนําวิธีการปลูก การปักชํา เพราะผู้หญิง
ส่วนใหญ่ไม่เคยชินกับการปลูกชาเท่าใดนัก ดี
ที่มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาช่วยอีกแรง

พอปี 2544 กลุ่มได้เงินจากสํานักงาน
กองทุนเพื่อสังคมผ่านทางธนาคารออมสิน 
(SIF) มาขยายเรือนเพาะชําอีกโรง ทาํให้ผลิต
ชาเพิม่ขึน้ได้มาก ประจวบเหมาะทีเ่วลานัน้ทาง
จังหวัดนราธิวาสได้ยินว่าที่บ้านเจ๊ะเหมมีชา
เด่น จึงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ พร้อมกับจัด
อบรมเกษตรกรในพื้นที่ และส่งผลิตภัณฑ์ชา
เข้าคัดสรร OTOP ประจาํจังหวัด ได้ 4 ดาว 
รวมไปถึงผลักดันให้ทางกลุ่มจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ง่ายต่อการสนับสนุน
เพิ่มเติมด้วย

หัสนี เด่นดารา
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ส่วนวิธีการบริหารใบชาของกลุ่ม คือให้
เกษตรกรแต่ละคนปลกูชามาส่ง ด้วยก่อนหน้านี้  
เคยปลกูรวมกนัแล้ว แต่ล้มเหลวเพราะระบบนํา้
ไม่ดี พอแยกกันปลูก ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นถึง 50 
กิโลกรัมต่อรอบส่ง

“ชาของเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมเีลย เน้นธรรมชาติ
จริงๆ ยอดที่เกิดขึ้น มาจากการตกแต่งกิ่งทุก 
15 วัน ทาํให้ยอดอ่อนเกิด พอเก็บเสร็จก็แต่ง
ใหม่ อกีครึง่เดอืนต่อมายอดกเ็กิดใหม่ เราเกบ็
ชาในตอนเช้า แต่บางคนเก็บตอนเย็น เพราะ
ช่วงเช้าต้องทําสวนยาง เมื่อชาวบ้านมาส่ง 
วิสาหกิจจะรับซื้อที่กิโลกรัมละ 100 บาท เอา
มาส่งที่โรงเรือนนี้ จดยอดส่งไว้ เดือนหนึ่งจ่าย
รอบหนึ่ง” หัสนีเล่า

พอได้ยอดชามา ทางกลุ่มกน็าํใบชาไปตาก
ในที่ร่มประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากนั้นก็นํา     
ใบชาที่ไดม้าคั่วรอบที่ 1 เป็นเวลา 20 นาที 
เพื่อกระตุ้นใบชา พอเสร็จก็นาํไปนวดครั้งแรก 
อีก 20 นาที เป็นการกระตุ้นใบชาเหมือนกัน 
แล้วก็ส่งไปคั่วรอบที่ 2 อีก 20 นาที เพื่อให้  
ใบชาม้วนตัว จากนั้นก็นวดอีกรอบ 15-20 
นาที แล้วอบให้แห้ง หรือตากให้แห้งก็ได้ ซึ่ง
ถ้าตากจะใช้เวลานานหน่อย เสร็จแล้วก็นําไป
คัว่ในกระทะธรรมดา เพือ่เรยีกกลิน่ แล้วบรรจุ
ใส่ถุง หรือจะเอาไปบดใส่ถุงชาก็ได้ แล้วแต่ว่า
จะผลิตออกมาในรูปแบบใด
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ปัจจุบันชาเจ๊ะเหมมีสินค้าหลายรูปแบบ 
เช่น ถ้าเป็นแบบกล่อง บรรจุชา 12 ซอง ขาย
กล่องละ 75 บาท แต่ถ้าแบบใบชาบรรจุถุง 
ขายถุงละ 40 บาท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เป็น
ของชาํร่วย ของตกแต่งอีกมากมาย 

“ชาเรามสีรรพคณุ ดืม่แล้วสดชืน่ กระปรี-้ 
กระเปร่า ช่วยลดไขมัน และคอเลสเตอรอล 
เพราะมีสารอนุมูลอิสระเป็นองค์ประกอบ
สําคัญ โดยสินค้ามีขายอยู่ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแว้ง และร้านค้าต่างๆ ในจังหวัด
นราธิวาส

ส่วนรายได้จากการจาํหน่ายนัน้ หลกัๆ จะ
เก็บไว ้เป ็นกองกลางเพื่อรับซื้อใบชาจาก      
ชาวบ้าน แต่จะแบ่งร้อยละ 20 สําหรับผู้ที่มา
ช่วยงานแปรรปูใบชาและจาํหน่ายผลติภณัฑ์ที่
โรงเรอืน 7 คน โดยจะจ่ายให้ทกุสิน้เดอืนเช่นกนั
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ครัง้หนึง่พืน้ทีต่าํบลแว้ง หรอืพืน้ทีอ่ืน่ใดใน
จังหวัดนราธวิาส ล้วนเป็นที่นามาก่อน กระทั่ง
พืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราเข้ามา พื้นที่นาจึง
กลายเป็นสวนยางทั้งหมด แต่กระนั้นก็มีพื้นที่
รกร้าง ซึ่งเจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์ และยังคง
ภาพเป็นทุ่งร้าง เกษตรกรกลุ่มหนึง่มองเหน็ว่า 
น่าจะทาํให้นาทีร่กร้างกลบัฟ้ืนคนืชวีติอกีครัง้

จดุเริม่ของการพลกิฟื้นทีน่าเกิดขึน้ทีห่มู่ที่ 
3 บ้านเจ๊ะเหม ในพื้นที่กลุ่มบ้านบาโงอาเล็ม 
ดาหารี มหาบุ ประธานกลุ่มนาร้างชุบชีวิต
พลกิวกิฤตสู่โอกาส กลุ่มบ้านบาโงอาเลม็ ย้อน
ความให้ฟังว่า เมื่อราว 20 ปีก่อน สมัยนั้นเขา
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสภาพพื้นที่มีปัญหา
เรือ่งการเกบ็กกันํา้ เพราะไม่มแีม้กระทัง่ฝายดนิ 
เวลานํา้ท่วมครั้งหนึ่ง ผลผลิตเสียหายหมด จึง
ติดต่อไปยังโยธาธิการจังหวัด เพื่อให้มาช่วย
สร้างฝายให้ ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติ เมื่อสร้าง
ฝายเสร็จก็เลยชักชวนให้ชาวบ้านทํานาปีกัน 
ทําได้ประมาณ 2-3 ปี ผลผลิตยังดี แต่พอ    
เข้าสู่ปีที่ 5 ปรากฏว่าเจอพิษของเพลี้ยแดง
เข้าไป ชาวบ้านเลยท้อ ไม่อยากทาํนา เหนื่อย
แล้วยังเก็บผลผลิตไม่ได้ จึงหยุดทําไป ที่นา 
กลายเป็นที่รกร้าง

นาร้างชุบชีวิต

กระทั่งปี 2548 ดาหารีลองถามชาวบ้าน
อีกรอบว่าสนใจทํานาอีกครั้งไหม โดยคราวนี้
ไม่ทาํนาปี แต่เปลีย่นไปทาํนาหว่านแทน พร้อม
ดงึเกษตรอาํเภอเข้ามาช่วยให้ความรู้แก่ชาวบ้าน 
ปรากฏว่ามชีาวบ้านแค่ 4-5 คนทีต่กลงทาํ เขา
จงึไปขอพนัธุ์ข้าวมาจากตากใบ เช่ารถไถมา 2 
คัน แล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มนาร้างชุบชีวิต
พลิกวิกฤตสู่โอกาส ทําได้ประมาณ 4 เดือนก็
เก็บเกี่ยวได้ ชาวบ้านที่เห็นผลงานเลยขอเข้า
กลุ่ม ดาหารีเลยไปจ้างรถแทร็กเตอร์คันหนึ่ง 
เพือ่ขดุต้นไม้ออกจากพืน้ทีน่าเดมิประมาณ 10 
กว่าไร่ แล้วขยายต่อเรื่อยๆ จนมีพื้นที่รวมเป็น 
100 กว่าไร่ ส่วนชาวนาก็เพิ่มจากไม่กี่คน เป็น 
22 คน โดยพื้นที่ทํานาส่วนใหญ่แบ่งกันเช่า 
และจ่ายค่าเช่าด้วยข้าวสาร เพราะแทบทุกคน
ทาํนาเสร็จก็เก็บเกี่ยวเพื่อบริโภคกันเอง ไม่ได้
นาํไปขายต่อที่ไหน

ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการพลิกฟื้นผืนนา
ขึ้นมา ณ อีกมุมหนึ่งของหมู ่บ ้านเจ๊ะเหม        
คือกลุ ่มบ้านละหาร ซึ่งเคยร่วมหัวจมท้าย          
ปลูกนาปีมาแล้ว
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มูฮาํหมัด บิง ผู้ประสานงานกลุ่มนาร้างฯ 
กลุ่มบ้านละหาร เล่าให้ฟังว่า ในช่วงปี 2548 
ซึง่เป็นช่วงทีเ่พิง่เรยีนจบใหม่ๆ และกลบัมาอยู่
บ้าน เมื่อเดินมาที่นาเก่าเมื่อไรก็จะรู ้สึกถึง
ความไร้ชวีติชวีาทนัท ีเพราะยงัจาํภาพในอดตี
สมัยที่เดินตามคันนาเพื่อไปเรียนหนังสือได้ดี 
จงึไปปรึกษากับ ดอืเลาะ สะแอ ซึง่เป็นผู้อาวโุส
ในพื้นที่ว ่า อยากจะฟื้นการทํานากลับมา       
อีกครั้ง จึงเริ่มชวนชาวบ้านให้รวมตัวกัน

“ตอนนั้นเราเริ่มฟื้นที่นาประมาณ 50   
กว่าไร่ บางคนทําบนที่ดินตัวเอง บางคนเช่า 
พอได้ข้าวสารก็แบ่งเป็น 3 ส่วน ให้เจ้าของ 1 
ส่วน ไม่ได้เน้นจําหน่าย โดยที่นี่ทํานาปรัง 
เพราะช่วงกลุ่มบ้านละหารอยู่ปลายนํ้า เริ่ม
ปลูกได้ช้ากว่าที่อื่น ซึ่งการทํานาแต่ละครั้งจะ
เริ่มในช่วงเดือนสิงหาคม เตรียมหน้าดิน แล้ว
ก็หว่านข้าวได้ประมาณเดือนตุลาคม ข้าวสุก
ช่วงเดอืนมนีาคม ซึง่ตรงกบัหน้าแล้งพอด ีโดย
ตอนนัน้เป็นช่วงทีน่ํา้ยางหมด ชาวบ้านกจ็ะเอา
เวลานี้ไปเกี่ยวข้าวกัน” มูฮาํหมัดว่า

อย่างไรกด็ ีด้วยการทาํนาของชาวเจ๊ะเหม
นั้นเน้นการบริโภคภายใน ในปี 2552 หน่วย

เฉพาะกิจนราธิวาสที่ 35 เลยเข้ามาช่วย
สนบัสนนุงบประมาณ 450,000 บาท เพือ่ทาํ
โรงสีข้าวเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งมี  
ครบหมดทั้งโรงเรือนและเครื่องสีข้าว ด้วยใน
อําเภอแว้งไม่มีโรงสีเหลือแล้ว ถ้าจะสีต้องไป
ไกลถึงอําเภอสุไหงปาดี

“ใครมาสีข้าวต้องจ่ายเงิน ถังเบอร์ 16    
ถงัละ 9 บาท โดยข้าวเปลอืกหนึง่กระสอบ สไีด้
ประมาณ 3 ถัง ส่วนปลายข้าวโรงสีขาย
กิโลกรมัละ 7 บาท ราํข้าวขายกิโลกรมัละ 5 บาท 
ส่วนแกลบแบ่งให้เพื่อนบ้านไปทําปุ๋ย ซึ่งเงิน
ทั้งหมดที่ได้ จะแบ่งออกเป็น 4 กอง กองแรก
สาํหรับจ่ายค่านํา้ค่าไฟ กองที่ 2 ร้อยละ 30 
ของเงนิทีไ่ด้ เป็นค่าจ้างคนสข้ีาว กองที ่3 แบ่ง
ปันผลให้สมาชกิกลุ่มทาํนา 28 คน แบ่งในช่วง
เดือนรอมฎอน โดยยึดตามประกาศเรื่อง        
ซะกาตที่ทางโต๊ะอิหม่ามประกาศเป็นหลัก  
ส่วนกองสุดท้ายเป็นกองกลางสําหรับเหตุ
ฉกุเฉนิ เช่น ถ้าสมาชกิในกลุ่มเดอืดร้อน ให้มา
ยืมเงินส่วนนี้ไปก่อนได้ โดยไม่คิดทาํกําไร แต่
มีสัญญาไว้ว่าต้องจ่ายคืนภายใน 6 เดือน”   
มูฮาํหมัดปิดท้าย...

มูฮําหมัด บิง

ดาหารี มหาบุดาหารี มหาบุ
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ถึงแม้กลุ ่มสตรีที่หมู ่ที่ 4 บ้านกรือซอ       
จะไม่ได้เป็นแม่ค ้าเต็มตัว แต่พวกเธอก็มี
กิจกรรมสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง แถมยังได้
รับคําชื่นชมในผลงานอีกด้วยว่าไม่ธรรมดา 
เพราะไม่ว่าจะจับงานอะไร ทั้งทาํอาหาร ผลิต
ดอกไม ้ก็ทําออกมาได ้ดี แน่นอนว ่าเรื่อง
พรสวรรค์อาจจะเป็นส่วนหนึง่ แต่สิง่สาํคญัคอื
การไม่ยอมหยุดนิ่งและปล่อยเวลาให้หายไป
โดยเปล่าประโยชน์

ปราณี สารียอ ประธานกลุ ่มแม่บ้าน
อาหารไทย เล่าย้อนกลบัไปในช่วงปี 2547 ซึง่
เป็นสมัยแรกที่ จุฑามณี หามะ ได้รับเลือกตั้ง
เป็นนายก อบต.แว้ง 

“ทางนายกฯ มีความคิดอยากส่งเสริม
อาชพีให้แก่กลุ่มสตรใีนพืน้ที ่ประจวบกบัได้รบั
งบประมาณมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน เลยรวมกลุม่สมาชกิในพืน้ที่
หมู่ที ่4 กนั 20 คน จากนัน้ทาง อบต. จงึตดิต่อ
ประสานขอวิทยากรจากแรงงานจังหวัด เพื่อ
มาสอนเรื่องการทาํดอกไม้ผ้าใยบัว พอได้วิชา
มา ทาง อบต.ก็สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 10,000 

สตรีสร้างสุข 
สร้างรายได้

บาท นําไปซื้ออุปกรณท์ําดอกไม้จากตลาด
สุไหงโก-ลก ต่อยอดเป็นอาชีพจริงจัง 

สินค้าเริ่มจากดอกไม้ผา้ใยบัว ซึ่งใช ้
สําหรับงานแต่งงาน ขยับมาทําดอกไม้จันทน์ 
สาํหรบัพธิศีพของศาสนาพทุธ ดอกไม้ประดษิฐ์
สาํหรบัประดบับ้าน หรอืแม้แต่ดอกไม้ตดิเขม็กลดั
ก็ยังทํา โดยกลุ่มทํางานตามออเดอร์เท่านั้น 
หลายเจ้าสั่งทําเพื่อขายต่อ

“พี่สาวมีเครือข่ายอยู่ เป็นร้านในประเทศ
มาเลเซีย แล้วก็มีร้านในตลาดสุไหงโก-ลก     
สั่งเข้ามาเยอะเหมือนกัน” ประธานกลุ่มว่า

หลงัจากทาํดอกไม้ผ้าใยบวัได้ประมาณ 4 
ปี พอมกีาํไรเหลอื ทางกลุ่มจงึเจยีดเงนิออกมา 
10,000 บาท เพื่อดําเนินการทําอาหารและ
ขนมตามงาน ดว้ยว่าสมาชิกหลายคนเคยไป
ช่วยทาํอาหารในงานบุญ งานมงคล ตลอดจน
อวมงคล แล้วได้รบัคาํชืน่ชมว่าทาํอาหารอร่อยดี 
จงึมคีนขอให้ช่วยทาํอยู่เรือ่ยๆ เกิดเป็นกระแส
ปากต่อปาก ทางกลุ่มเหน็ว่าเป็นจงัหวะทีด่ ีเลย
เริ่มทาํจรงิจัง
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อาหารที่ทําส่วนมากเป็นอาหารตามสั่ง
สําหรับงานเลี้ยงหรือพิธีทางศาสนา โดยทํา
เป็นอาหารกล่อง ใน 1 เดือน จะมีเฉลี่ย 3 งาน 
เมนยูอดนยิมเลยต้องยกให้ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก
เมกกะ ขนมปุยฝ้าย ขนมสอดไส้ ข้าวเหนียว
หน้าต่างๆ

ปัจจบุนัสมาชกิกลุ่มมเีหลอืด้วยกนั 10 คน 
เนื่องจากหลายคนก็ย้ายไปแล้ว บางคนต้อง
เลี้ยงลูก ไม่มีเวลามาทํา โดยการแบ่งรายได้  
ทั้งดอกไม้ใยบัวหรืออาหาร ลําดับแรกจะหัก  
ค่าใช้จ่ายให้เรยีบร้อย แล้วกห็กัอกีเลก็น้อยเข้า
กองกลาง เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนต่อไปใน
อนาคต ที่เหลือแบ่งเท่าๆ กันในหมู่สมาชิก

สําหรับการทํางานของกลุ่มสตรีนี้ แม้จะ 
ไม่ได้สร้างรายได้มากมายนกั แต่สิง่ทีไ่ด้กลบัมา
คือความสุขและรอยยิ้ม เพราะนี่คือการเชื่อม 
สมัพนัธ์ภายในชมุชน ทกุคนต่างร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อผลิตผลงานที่ดีที่สุดออกมา...

ปราณี สารียอ
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สวัสดิกำรดีดี
ที่ เรามีให้แก่กัน
Welfare

สวัสดิกำรดีดี
ที่ เรามีให้แก่กัน
Welfare
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หลักอิสลามนั้นสอนให้คนช่วยเหลือกัน   
ไม่ทอดทิ้งกัน และเข้าใจกัน ดังจะเห็นได้จาก
ประเพณีหลายอย่าง ทั้งการทําซะกาต การ 
กวนอาซูรอ การถือศีลอด ฯลฯ ซึ่งที่ตําบลแว้ง
ก็มีการจัดสวัสดิการดีๆ เพื่อช่วยเหลือกันใน
ตําบล เป็นทุนทางสังคมที่เป็นสายใยเชื่อม    
คนแว้งเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในยามสุข ยามทุกข ์
เชื่อได้ว่า พวกเขาจะไม่ทอดทิ้งกัน ⛅



62 | อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา

ความตายเป็นสิ่งที่พระผู ้เป ็นเจ ้าทรง
กาํหนดเอาไว้แล้ว เพราะฉะนัน้เมือ่ใดทีม่ผีู้จากไป 
ชาวมุสลิมทั้งหลายจึงถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ต้อง
ยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดั่งเช่นเรื่องราว
ของมัสยิดประจาํหมู่ที่ 5 บ้านกูวาแห่งนี้

อาจารย์วิสิทธ์ พงศ์สันติ หรือ แวอาแซ 
แวยูโซ๊ะ เหรัญญิกกองทุนซารีกัตมาตี เล่าให้
ฟังว่า ที่มัสยิดมูบารอ อตุลญีฮาด มีการก่อตั้ง
กองทุนฌาปนกิจนี้ขึ้นมา ในสมัยของอิหม่าม
ลําดับที่ 3 หยียะโกะ สสมี ตั้งแต่ปี 2519      
โดยมีผู้ดูแลชื่อ ซอฮะ เจ๊ะแฮ ปัจจุบันเสียชีวิต
ไปแล้ว

“สมาชกิของกองทุนนี้มาจากหมู่ที่ 3, 4, 
5 และ 6 ของตําบลแว้ง และอีกหมู่บ้านใน
ตําบลเอราวัณ ซึ่งเปน็ตําบลที่อยู่ติดกัน แต่
หลักๆ จะเป็นหมู ่ที่ 5 ปัจจุบันมีสมาชิก
ประมาณ 300 ครัวเรือน” แวอาแซพูดขึ้น

กองทุนซารีกัตมาตี

กองทนุฯ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืคน
ยากจน ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําศพ เพราะ
เวลาจัดงานต้องมีการให้ค่าละหมาดเป็นสิน
นํา้ใจแก่คนทีม่าร่วมงาน ขณะทีค่นทีไ่ม่มเีงนิก็
มักจะไม่มีคนมาละหมาดให้เท่าใดนัก สร้าง
ความรู้สึกแตกต่างขึ้นในพื้นที่อย่างมาก

ส่วนวิธีเก็บเงินจะเก็บเป็นครอบครัว โดย
ยดึหลกัการทีว่่าครอบครวัหนึง่ประกอบไปด้วย
พ่อ-แม่-ลกู ในกรณทีีล่กูแต่งงานออกไป ถอืว่า
เป็นครอบครวัใหม่ ส่วนกรณทีีล่กูแต่งงานแยก
ออกไปหมดแล้ว เกิดคนที่เป็นสามีเสียชีวิต   
คนที่เป็นภรรยาสามารถเลือกได้ระหว่างไป
รวมไปครอบครัวกับลูกคนใดคนหนึ่ง หรือจะ
จ่ายแยกเป็นอีกครอบครัวก็ได้

“เราเก็บเงินปีละครั้ง ตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคมถงึมนีาคม โดยช่วงแรกเราเกบ็เดอืนละ 
10 บาทต่อครัวเรือน ปีหนึ่งก็ 120 บาท ถ้า
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เสียชีวิตให้ศพละ 1,000 บาท จนปี 2540 
เรามีการประชุมคณะกรรมการใหม่ เปลี่ยน
เป็นเก็บครัวเรือนละ 20 บาท ให้เพิ่มเป็น     
ศพละ 3,000 บาทแทน และปี 2554 มาเปลีย่น
อกีทเีป็นเกบ็ครอบครวัละ 25 บาท ให้ศพละ 
4,000 บาท โดยญาตผิู้ตายจะนาํไปจดัการศพ 
ส่วนผ้าห่อศพ ไม้กระดาน 3 แผ่น ทางมัสยดิ
มีเตรียมไว้ให้” เหรัญญิกกองทุนฯ อธิบาย

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เป็นคนยากจนและ  
ไม่ได้เป็นสมาชกิกองทนุฯ กจ็ะใช้อกีระบบหนึง่
เพื่อช่วยเหลือ โดยมัสยิดจะรับหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการเรี่ยไรเงินเป็นกรณีพิเศษ

ปัจจุบันกองทุนฯ บริหารงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 9 คน มีโต๊ะอิหม่ามเป็น
ประธานฯ แตล่ะคนแบ่งเขตกันดูแล ทํางาน
แบบจิตอาสา ไม่มีรายได้ โดยกรรมการนั้น
มัสยิดเป็นผู้เลือกมาเอง ส่วนเงนิทั้งหมดจะนาํ
ไปฝากไว้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย...
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ด้วยอยากจะสร้างความยัง่ยนืให้แก่พีน้่อง
ประชาชนในพื้นที่ ผู้อาวุโสและแกนนําชุมชน
อย่าง นมิาโซ นยิอ จงึเกิดความคดิว่าควรจะมี
การจดัตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชนตาํบลแว้งขึน้

นมิาโซ ในฐานะประธานกองทนุสวสัดกิาร
ชุมชนตําบลแว้ง เล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังว่า เมื่อปี 
2547 เคยมตีวัแทนของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้เข้ามา
ให้ความรูเ้กี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน แต่
ยังไม่ค่อยใส่ใจเทา่ใดนัก เพราะที่นี่มีกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์อยู่แล้ว มาภายหลังเริ่ม
ศึกษาเพิ่มเติม และเห็นว่าสวัสดิการมีอะไร
มากกวา่เรื่องความตาย จึงเริ่มผลักดันอย่าง
จริงจัง กระทั่งวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ก็ได้   
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแว้ง โดย 
ใช้พืน้ทีข่องมสัยดิวาตอนยีะห์ หมู่ที ่3 เป็นฐาน
ดําเนินการ

รูปแบบการบริหารงานของกองทุนฯ นั้น
ทําในรูปของคณะกรรมการ 11 คน ปัจจุบันมา
จากหมู่ที่ 3 จาํนวน 10 คน ส่วนอีกคนมาจาก
หมู่ที ่5 ประชมุกนัทกุ 1-3 เดอืนแล้วแต่มวีาระ
สําคัญเพียงใด

“ตอนนั้นเราประชาสัมพันธ์กันทุกวันศุกร์
ว่า เรากาํลงัจดัตัง้กองทนุสวสัดกิารร่วมกบั พอช. 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแว้ง

เป็นกองทุนวันละบาท หลังประชาสัมพันธ์ไป
ได้ 6 เดือน เราก็เริ่มมีสมาชิกเข้าร่วม 30 คน 
เกบ็เงนิเริม่แรก 200 บาทเลย เป็นเงนิรายวนั 
180 บาทบวกค่าธรรมเนียมอีก 20 บาท 
เพราะเราตัง้กตกิาว่ากองทนุนีจ้ะใช้ได้ กต่็อเมือ่
ส่งสมทบเงนิมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ความที่
อยากให้คุ้มครองได้ทันที เลยเก็บแบบนี้ โดย
สวัสดิการที่ให้ ก็มีเสียชีวิต จ่าย 4,500 บาท 
นอนโรงพยาบาลไม่เกิน 5 คนื คนืละ 150 บาท 
และคลอดบุตรอีก 500 บาท ปรากฏว่า เก็บ
เงนิได้ประมาณอาทติย์หนึง่ กม็คีนเสยีชวีติจรงิ 
เรากจ่็ายเลย 4,500 บาท ตัง้แต่นัน้เลยบมูขึน้
มา เพราะก่อนหน้านี้เคยมีกองทุนคล้ายๆ กัน
แบบนี ้แต่ว่าทาํได้ไม่ดเีลยล้ม ชาวบ้านเขาเขด็ 
เลยไม่กล้าเข้าร่วมกับเราตั้งแต่ตอนแรก” ยูตี 
สะมะแอ เลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ผู้ช่วยนิมาโซขยายความเพิ่ม

ในช่วงแรกแรกนั้น กองทุนฯ รับสมาชิก
จากหมู่ที่ 2, 3, 4 และ 5 เป็นหลัก แต่ฐาน
สมาชิกสําคัญอยู่ที่หมู่ที่ 3 มาภายหลังก็เริ่ม
ขยายครอบคลมุทัง้ 7 หมู่บ้าน ปัจจบุนัมสีมาชกิ
ประมาณ 400 คน

หลังจากตั้งกองทุนฯ ครบ 1 ปี รัฐบาลได้
มอบเงนิสนับสนุนผ่าน พอช. จาํนวน 55,000 
บาท พอปี 2552 ก็มีทําสํารวจในพื้นที่ พบว่า

ยูตี สะมะแอ
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กองทนุฯ ทีน่ีม่ปีระสทิธภิาพ เลยจดัตัง้เป็นศนูย์
เรียนรู้ประจําจังหวัดนราธิวาส และได้รับงบ
อุดหนุนอีก 25,000 บาท ต่อมาภาครัฐมีการ
สมทบเงนิตามหลกัสวสัดกิาร 3 ขา ซึง่เป็นการ
สะสมเงินร่วมกันระหว่างรัฐ ท้องถิ่น และ
ประชาชน โดยปี 2553 รฐัให้สมทบผ่าน พอช.  
70,200 บาท ปี 2554 ให้ 99,360 บาท 
และปี 2555 ให้เพิม่เป็น 180,900 บาท อบต.
จัดสรรให้เท่ากัน ส่วนในรอบที่ 4 นี้กําลัง
เตรียมยื่นขอเช่นกัน แต่ต้องทาํแผนกับ อบต.
ให้เรียบร้อยก่อน

ปัจจุบันมีการเพิ่มสวัสดิการตามความ
เหมาะสม เช่น สวสัดกิารการคลอดบตุร ให้แม่
ที่นอนโรงพยาบาลคืนละ 160 บาท ไม่เกิน 5 
คนื กรณทีีเ่สยีชวีติหากเป็นสมาชกิเกิน 1 ปี ให้
รายละ 4,600 บาท ถ้าไม่ถึงให้ 4,500 บาท

“ที่เพิ่มมา 100 บาท เพราะสมาชกิเรียก
ร้องว่าเป็นสมาชิกมาตั้งนานแต่ไม่เห็นมีการ
เพิ่มอะไรเลย ส่วนกรณีผู้ด้อยโอกาสเสียชีวิต 
ถึงไม่เคยสมทบเงินเลย แต่กองทุนฯ พร้อม  
ช่วยเหลือ ออกให้ 4,500 บาท แต่ต้องมีผู้ยื่น
เรื่องเข้ามา และคณะกรรมการจะพิจารณาให้ 
ดงัเช่นทกุๆ ปี เราจะมกีารบรจิาคเงนิให้ผู้ด้อย
โอกาส เพราะแนวคิดอย่างหนึ่งของศาสนา

อิสลาม คือถ้ามีเงินเกิน 100,000 บาท จะ
ต้องจ่ายซะกาตร้อยละ 2.5 หลังช่วงรอมฎอน 
ซึ่งปีที่ผ่านมาเรามอบเงินแก่ผูย้ากไร ้ 7 คน 
คนละ 310 บาท รวมเป็น 2,520 บาท ซึ่งถ้า
ปีหน้าเขาดีขึ้น ก็พิจารณาให้คนอื่นต่อ” ยูตี
เสรมิแทนนมิาโซทีก่าํลงัอยู่ในช่วงฟ้ืนฟสูขุภาพ 

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้สมาชิกผ่อน
มอเตอร์ไซค์ โดยกองทุนฯ จะออกเงินซื้อให้
ก่อนแล้วสมาชิกผ่อนกับกองทุนฯ อีกที ซึ่ง    
ถูกกว่าผ่านการซื้อผ่านบริษัทต่างๆ ประมาณ 
2,000 บาท

ปัจจบุนักองทนุสวสัดกิารชมุชน ตาํบลแว้ง 
มเีงนิหมนุเวยีนประมาณ 400,000 กว่าบาท 
เป็นเงินสดประมาณ 200,000 บาท ส่วน      
ที่เหลือเป็นค่ามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ระหว่างการ  
ผ่อนคืน

สําหรับกิจกรรมต่อยอด นิมาโซบอกว่า   
ทุกวันนี้กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
เรยีบร้อยแล้ว เพือ่สร้างและสนบัสนนุกิจกรรม
ดีๆ ในพื้นที่ ทั้งการอบรมผู้สูงอายุเรื่องการ
ดแูลตวัเอง การรบัประทานยาให้ถกูวธิ ีรวมไป
ถึงการสร้างอาชีพใหม่ๆ ในพื้นทีท่ั้งอบรมการ
จักสาน และการผลิตแก๊สชีวภาพเอง เป็นต้น

นิมาโซ นิยอ
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บริหำรจัดกำรดี
อยู่ที่การมีส่วนร่วม
Management
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หลังจากฟังเรื่องราวการบริหารจัดการ
พื้นที่จาก จุฑามณี หามะ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแว้งไปแล้ว ก็ทําให้รู้จักการ
จัดการพื้นที่ไปบ้างพอสมควร แต่ยังมีอีก 2 
กลุ่มกิจกรรมทีเ่ราได้ไปร่วมพดูคยุ ล้วนแต่เป็น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนใน
พื้นที่ หากแต่ 2 เรื่องนี้ ก็ 2 รสชาติ แตกต่าง
กันไป แต่น่าสนใจไม่แพ้กัน ⛅
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ฟุตบอลนับเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของชาว
แว้ง ซึ่งแต่เดิมคนตําบลแว้งใช้สนามฟุตบอล
เก่าแก่หน้าตัวอําเภอเปน็ที่ชุมนุม แต่ช่วงหลัง
กระแสดี ด้วยเริ่มมีบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชนตาํบลแว้งอย่าง วชัระ หามะ ทีเ่อาดี
ทางด้านกีฬาฟุตบอลจนมีชื่อติดทีมฟุตบอล
อาชีพ กระบี่ เอฟซี ทาํให้ อบต. เริ่มให้ความ
สําคัญ จนตัดสินใจขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนาม
มาตรฐานขึ้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม

“เมื่อก่อนเราเล่นฟุตบอลกันไม่ได้สนใจ  
ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไร จนมาช่วงหลงั น้องๆ 
เยาวชนหลายคนเริ่มออกไปศึกษาต่อ บางคน
ไปเรียนวิทยาลัยพละต่อ ไพศาล นิยอ ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นประธานชมรม เห็นว่าการเล่น
ฟุตบอลต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามา
ช่วย มาตอนหลังเลยเริ่มพัฒนาเป็นชมรมขึ้น
ในปี 2556” นอรฮาพิส เจ๊ะหลง เลขานุการ

แว้งพรีเมียร์ลีก

ชมรมคนรักฟุตบอลเท้าความให้ฟัง
การมุ่งหน้าเป็นชมรมฟุตบอลนี้ ไม่ได้ตั้ง

กันเล่นๆ หรือเพื่อรวมตัวกันเตะเป็นครั้งคราว 
แต่มกีารวางระบบระเบยีบกนัอย่างชดัเจน โดย
มีภารกิจอยู่ 2 เรื่องหลักๆ เรื่องแรกคือ การ
แนะแนวการออกกําลังกายให้ถูกต้อง ทั้งการ
สร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย การรักษา
ร่างกายให้อยู่ได้ตลอดเกม วธิดีแูลร่างกายหาก
บาดเจ็บขึ้นมา โดยจะทําในช่วงเย็นของการ
เปิดสนามแต่ละวัน

ช่วงก่อนเดอืนรอมฎอนของทกุปี จะมกีาร
แข่งขนัฟตุบอลลกีประจาํตาํบลทกุวนัพฤหสับดี
และศุกร์ ปัจจุบันมี 4 ทีม คือ 1) โปลิสยูไนเต็ด 
มตํีารวจ สภ.แว้งเป็นประธานสโมสร 2) แว้งคลบั 
ปลัด อบต.แว้ง เป็นประธาน 3) ฟิชยูไนเต็ด 
ประธานสโมสรเป็นพ่อค้าปลา และ 4) ฟาสต์โฟร์ 
ประธานสโมสรเป็นตาํรวจเหมอืนกนั แข่งแบบ
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พบกันหมด 4 ทีม 
“เรามกีฎกตกิา แข่งเหมอืนจรงิทกุอย่าง มี

การเก็บแต้ม พบกันแบบเหย้า-เยือน มีเสื้อ
ประจําทีม แต่เราไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาท
เลย อย่างนํา้ดืม่ นํา้แขง็ใช้วธิลีงขนักนัออก แต่
ประธานสโมสรอาจจะต้องออกเยอะหน่อย 
ส่วนการแบ่งทีมว่าใครอยู่ทีมไหน ใช้ระบบจับ
สลาก ทีมหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 20 คน ใครได้
ทีมไหนก็อยูท่ั้งฤดูกาล สามารถเปลี่ยนตัวได้
ตลอด เพราะเป้าหมายจริงๆ ของเราคือเพื่อ
ให้เด็กมีเวทีเล่นกีฬา” เลขานุการชมรมเล่า

ส่วนภารกิจรอง หรอืจะเรยีกว่าเป็นภารกิจ
ซ่อนเร้น คอืการสนบัสนนุนกักฬีารุ่นเยาว์ให้ได้
รับการส่งเสริม และผลักดันไปสู ่เส ้นทาง         
ลูกหนังอาชีพมากขึ้น เพราะในโรงเรียนต่างๆ 
ได้สร้างทมีฟตุบอลไว้ด้วยเช่นกนั เช่น โรงเรยีน
บ้านเจ๊ะเหมก็มีทีมฟุตบอลชุดเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ขณะที่โรงเรียนรอมาเนียมูลนิธิกับ
โรงเรยีนจรยิธรรมวทิยากม็กีารรวมทมีเยาวชน
อายไุม่เกิน 18 ปี เพือ่เข้าแข่งขนัชงิถ้วยรางวลั
ต่างๆ รวมทั้งยังเป็นกําลังหลักของทีมอําเภอ
แว้ง ในการแข่งขันรายการ S5 Unity Cup 
ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลในพื้นที่ 5 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง คอืสงขลา สตลู ยะลา นราธวิาส 
และปัตตานีอีกด้วย

“ทุกวันนี้เราพัฒนากลุ ่มนักกีฬาใหม่ๆ     
ขึ้นมา มีการรวมทีมคล้ายๆ เป็นอะคาเดมี่   
ด้วยการนําเด็กอายุตั้งแต่ 9-12 ปีมาฝึก มี    
ไฟรุส หะยีดือราแม และ นิมะ นิเซ็ง ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหมเป็นผู้ดูแล และ
พออายรุะหว่าง 15-20 ปี เรากม็อีกีชดุหนึง่ มี 
วัชระ หามะ คุมทีมอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ผลิตเยาวชนป้อนสูส่โมสรต่างๆ” นอรฮาพิส 
กล่าวทิ้งท้าย

นอรฮาพิส เจ๊ะหลง
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ขบวนการจัดการภัยพิบัติ ตาํบลแว้ง

แทบจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไป    
เสียแล้ว สาํหรับเรื่องนํา้ท่วม พายุเข้า ในพื้นที่
เขตตําบลแว ้ง ทว ่าถึงเหตุการณ์จะเกิด
ประเดีย๋วประด๋าว แต่พอผ่านไปกลบัทิง้ร่องรอย
ความเสียหายเอาไว้ ด้วยส่วนใหญ่ประชาชน
หลายคนก็ไม่ได้ระมัดระวัง หรือเตรียมตัว     
เท่าที่ควร

สองหวัแรงหลกัในการขบัเคลือ่นเรือ่งการ
จัดการภัยพิบัติ สะอารี ดีมูแล ปลัด อบต.แว้ง 
และ ส.ต.ท.วิรัช ช่วยเสน หัวหน้างานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.แว้ง ร่วมกัน 
ฉายภาพกันแบบชัดๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่คนแว้ง
ต้องเผชิญกันบ้าง และที่ผ่านมามีวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร

“ในอําเภอแว้งมีภัยพิบัติที่สําคัญ คือ
อุทกภัยและวาตภัย โดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิด
เฉลี่ยปีหนึ่ง 3 ครั้ง ที่หนักๆ เลยจะอยู่ในช่วง
เดอืนตลุาคมถงึมกราคม ทีผ่่านมาเราแก้ปัญหา
ด้วยการจําแนกพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติซํ้าซาก   
ออกมาให้เห็นชัดเจน คือจุดไหนบ้างที่เป็น      

จดุผ่านของคลอง ซึง่กค็อืจากหมู่ที ่4 บางส่วน 
ถึงหมู่ที่ 3 จากนั้นก็มาที่หมู่ที่ 2 แล้วก็ไปออก
ที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 บางส่วน ซึ่งใน
แต่ละปี อุทกภัยจะวนผ่านตรงนี้ เลยมีการ
วิเคราะห์กับทีมงานกลุ ่มจิตอาสาในพื้นที่ 
กํานันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งก็พบว่าปัญหาเริ่มตน้มา  
จากเทือกเขากรือซอ โดยนํ้าจะลงมาเรื่อยๆ 
ผ่านทีบ้่านกรอืซอก่อน แล้วต่อไปทีบ้่านเจ๊ะเหม 
จุดไคลแมกซ์ของนํา้คือที่บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3           
นี่แหละ เพราะนํา้จะขึ้นช่วงหัวรุ่ง ถ้าเราแก้ไข
จดุนีไ้ด้ จดุอืน่กจ็ะแก้ไขได้ เราจงึต้องรวมกาํลงั
ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ข้าวของอปุกรณ์ช่วยเหลอื 
ตลอดจนแผนการรบัมอื” ปลดั อบต.แว้งกล่าว

กลุ่มบุคคลที่ถูกดึงมาเป็นมือไม้ในภารกิจ
นี้ ประกอบด้วยหน่วยงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สมาชิก อพปร. และเจ้าของพื้นที่ 
ไม่ว่าจะเป็นกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงกลุ่ม
จิตอาสา

สิ่งสําคัญที่กลุ ่มทําได้อย่างแรกคือการ
เตอืนภยั โดยทีน่ีจ่ะใช้มสิเตอร์เตอืนภยั ซึง่มทีัง้
แบบที ่อบต.ตัง้ขึน้มา และแบบจติอาสา ซึง่เป็น
คนในพื้นที่ เพื่อทีมงานจะได้เตรียมรับมือ
สถานการณ์ได้ เช่น ถ้าฝนตกหนกั 2-3 วนัแล้ว
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ยังไม่หยุด มีโอกาสมากที่จะเกิดนํา้หลาก ทาง
กลุ่มต้องใช้วทิยสุือ่สารประสานไปยงัจดุต่างๆ 
เพือ่เตรยีมสร้างแนวป้องกนั หรอืเตรยีมอพยพ 
โดยกลุ่มมีข้อมูลอย่างละเอียดว่าบ้านไหนมี 
กลุ่มเสี่ยง อย่างเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 
ซึ่งจะได้รับการพาออกนอกจุดเกิดเหตุก่อน

“หลายครั้งชาวบ้านคิดว่านํ้าที่ไหลมา       
ไม่แรง แต่ความจริงแล้วแรง การมีกลุ่มตรงนี้ 
เป็นการเตรยีมพร้อม อย่างน้อยกเ็พือ่ลดความ
เสยีหายให้ได้มากทีส่ดุ” ปลดัฯ สะอารกีล่าวยํา้

ด้วยความที่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่
ตําบลแว้ง หากยังต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไป จึง
จําเป็นต้องสร้างเครือข่ายขึ้น ทั้งจากตําบล      
กายูคละ ตําบลเอราวัณ เพื่อแบ่งปันข้อมูล 
บุคลากร อุปกรณ์ต่างๆ ด้วย

“ในพื้นที่ อบต.กายูคละจะมีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะ ทําให้กลายเป็นพื้นที่รับนํ้ามาก
ที่สุด เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ
เขาด้วย” ส.ต.ท.วริัช กล่าว

แม้จะมกีารป้องกนั แต่ต้องยอมรบัว่าไม่ใช่
เรือ่งง่าย เพราะถงึจะมแีอ่งรบันํา้ และมกีารขดุ
ลอกคคูลองอยู่ตลอด หรอืหาวธิเีปลีย่นทางนํา้ 
ก็คงบรรเทาได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ด้วย    
ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นเร็ว และหลายครั้งก็    
ผิดเพี้ยนจากที่เตรียมการไว้

ส่วนปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ อย่างวาตภัย 
หรืออัคคีภัยนั้น ส่วนใหญ่คาดเดาได้ค่อนข้าง
ยากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ก็มีเตรียมตัวอยู่
เสมอ ทั้งการจัดทีมในลักษณะเดียวกับการ
ป้องกันอุทกภัย พร้อมกันนั้นยังมีการฝึกร่วม
ระหว่าง 3 อบต. คือ อบต.แว้ง อบต.ยูกาคละ 
และ อบต.สากอ (อยู่ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอสไุหงปาด)ี 
โดยมกีารฝึกป้องกนัภยัทางนํา้ ฝึกการช่วยเหลอื
ผู้ประสบอุทกภัย ฝึกการช่วยเหลือดับเพลิง 
โดยมกีารจาํลองเหตกุารณ์ไฟไหม้ขึน้ ซึง่ถอืเป็น
บทเรียนที่ทีมงานนาํมาประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่

ส.ต.ท.วิรัช ช่วยเสน 

สะอารี ดีมูแล
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ตอนที่ อาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง หัวหน้าส่วน
สวสัดกิารสงัคม อบต.แว้ง เล่าภาพรวมในพืน้ที่
ตาํบลแว้ง เขาได้เอ่ยถึงหลายเรื่องด้วยกัน ทั้ง
ดีเกฮูลู อนาซีดกุมปัง งานรอมฎอนสัมพันธ์ 
และสภากาแฟ ทุกอย่างล้วนน่าสนใจ จนเรา
รู้สึกกะตือรือร้นที่จะไปเข้าร่วมทั้งหมด และ
ทางเจ้าบ้านก็ดูยินดีเป็นอย่างยิ่ง ⛅



ศิลป์เสียง ดีเกฮูลู

เสียงเพลงพื้นเมืองแดนใต้แว่วดังมาจาก
เพงิไม้หลงัหนึง่ บรเิวณหวัโค้งถนน รอยต่อของ
หมู่ที่ 2 มายังหมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม กลุ่มชาย
ทัง้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นัง่เรยีงรายกนัเพือ่แสดง
ดีเกฮูลูให้ฟัง แต่ละคนรับผิดชอบเครื่องดนตรี
แตกต่างกันไป ทั้งกลอง ทั้งฉิ่ง ทั้งขลุ่ย ฯลฯ 
พร้อมกันนี้มีคนหนึ่งคอยขับขานเสียงเพลง   
ในภาษามลายู แม้จะฟังไม่ออก แต่ดนตรีก็มี
ภาษาของมัน

สามสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วย บีเด็ง 
อามะ รองประธานกลุ่ม พร้อมด้วยสมาชิกอีก 
2 คนอย่าง อาแว ดือราแม และ มะวี ยายอ 
ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่ม โดยบีเด็ง
เริ่มเล่าว่า ในปี 2555 ผู้อาวุโสในบ้านเจ๊ะเหม 
ซึง่บดันีไ้ด้เสยีชวีติไปแล้ว นาม ซาํซเูดง็ มามะ 
ได้รื้อฟื้นวัฒนธรรมพื้นบ้านดีเกฮูลูที่เคยห่าง
หายไปหลายสิบปีให้กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยมี
เป้าหมายอยากส่งต่อสิง่ดีๆ  ให้อยู่คู่กบัหมูบ้่าน
ต่อไป แต่การฟ้ืนคนืสิง่ทีห่ายไปแล้วไม่ใช่เรือ่ง
ง่ายเลย 

ยงัดทีีม่เีพือ่นรุ่นราวคราวเดยีวกนัช่วยเป็น
แกนหลัก เมื่อฟื้นฟูความรู้ได้แล้ว ก็เริ่มดึง
เยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมวง 

ดเีกฮลูบู้านเจ๊ะเหมฝึกซ้อมกนัทกุคนื หยดุ
ในช่วงเดอืนรอมฎอน กระนัน้พวกเขายงัรวมตวั
เฉพาะกิจเพื่อแสดงให้แขกผู้มาเยือนอย่างเรา
ได้ชมกัน 

ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 25 คน เวลาเล่นจะ
ใช้คนประมาณ 21-22 คน หากเต็มวงจริงๆ 
ควรจะมีประมาณ 30 คน เพื่อให้เกิดความ
สนกุสนาน ซึง่ทางวงกพ็ยายามดงึคนรุ่นใหม่ๆ 
ในหมู่บ้านเข้ามาร่วมเล่นเพิ่มเติม

“กลุ่มนี้เราตั้งขึ้นเพราะใจรัก เวลาซ้อมก็
ไม่มค่ีาตอบแทนอะไรให้ แน่นอนสาํหรบัผู้ใหญ่
อาจจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นเด็กๆ อาจ
จะลําบากหน่อย เว้นแต่คนที่มีความสนใจ
จริงๆ” บีเด็งอธบิาย

วิธีการเล่นนั้น หลักๆ เป็นช่วงของการฝึก
จังหวะ การใช้มือและการตีกลอง โดยเพลง     
ที่เล่นเป็นเพลงใหม่ที่สมาชิกรว่มกันแต่งขึ้น 
เพราะเพลงของดีเกฮูลูมักจะเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ของพื้นที่ เช่น ช่วงไหนที่มีข่าว
เกี่ยวกับยาเสพติดระบาด ก็จะแต่งเนื้อหาให้
เข้ากับเรื่องนี้ หรือช่วงที่ยางพาราราคาตก    
เนื้อเพลงจะมุ่งประเด็นอาชีพเสริม เพื่อให้ฟัง
แล้วเกิดการสะท้อน หรือสร้างแรงบันดาลใจ
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“ช่วงปี 2557 มีกระแสค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทางวงก็หยบิ
มาแต่งเป็นเพลงร้องกัน สร้างความสามัคคีใน
พื้นที่” อาแวเสรมิ

สําหรับเครื่องดนตรีของการเล่นดีเกฮูลู 
หลักๆ ประกอบไปด้วยแทมโบรีน ฆ้อง ฉิ่ง 
กลองราํมะนาใหญ่ กลองราํมะนาเล็ก ลูกแซก
และขลุ่ย โดยบางวงอาจจะเพิ่มเครื่องดนตรี
อย่าง ออร์แกน ปี่ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เครื่องดนตรีบางตัว ทางกลุ่มเป็นผู้ทาํเอง เช่น 
รํามะนา ที่กลุ่มไปหาหนังวัวมาขึง

ส่วนวธิกีารเล่น หลกัๆ แบ่งวงเป็น 3 กลุ่ม 
คือกลุ ่มเล ่นท่าทาง กลุ ่มเล ่นดนตรี และ           
นักร้องนํา 

“ถ้าเป็นการแข่งขันจะมีรูปแบบคล้ายๆ 
ลาํตดัของภาคกลาง คอืเป็นการร้องประชนักนั 
วงหนึ่งร้อง อีกวงหนึ่งโต้ วงไหนร้องดีกว่า 
เนื้อหาดีกว่า ประชันสนุกกว่าก็ชนะไป” มะวี
พูดขึ้นบ้าง

ส่วนสัดส่วนของการเล่นก็แบ่ง 3 ส่วน    
เช่นเดยีวกนั คอืส่วนของโหมโรง 30-45 นาที 
เล่นดนตรอีย่างเดยีวไม่มกีารร้อง ส่วนที ่2 เป็น

ส่วนของการร้อง ปกตถ้ิาเป็นการร้องแข่งขนัจะ
ใช้ 2-3 เพลง แต่ถ้าเป็นงานแสดงทั่วไปก็     
ขึ้นอยู่กับเจา้ภาพจะให้เวลา พอร้องเสร็จก็จะ
เป็นช่วงแซว อาท ิขอบคณุเจ้าภาพบ้าง ส่วนใหญ่
นักร้องจะด้นสด ก่อนปิดท้ายด้วยการบรรเลง
ดนตรีเพียวๆ อีกประมาณ 10 นาที

ปัจจุบันวงดีเกฮูลูเริ่มรับงานร้องและเล่น 
ทัง้งานบญุและงานเทศกาลทัว่ไป แต่เนือ่งจาก
ยงัไม่ใช่วงใหญ่จงึไม่เคยเรยีกร้องค่าตวั ส่วนใหญ่
จะแล้วแต่เจ้าภาพ เป็นค่านํา้มัน ค่าอาหารมา
บ้าง ทีเ่หลอืค่อยเกบ็เป็นกองกลาง และแบ่งกนั
ตามสมควร 

อย่างไรกด็ ีแม้จะเพิง่รวมตวักนัไม่นาน แต่
ด้วยความที่เป็นกลุ่มที่เกิดจากใจรักจริงๆ จึง
ทําให้ดีเกฮูลู บ้านเจ๊ะเหมประสบความสําเร็จ
อย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดเป็นแชมป์การแข่ง         
ดีเกฮูลูในงานวัฒนธรรมประจําปีของอําเภอ
แว้ง และยังเป็นอันดับที่ 2 ของการแข่งขัน    
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่สําคัญเพลงของ
พวกเขายังสามารถกระตุ้นจิตสํานึกของคน    
ในพืน้ทีใ่ห้ห่างไกลปัจจยัความเสีย่งต่างๆ และ
รณรงค ์ให ้ดํา เนินชีวิตด ้วยวิถีของความ          
พอเพียง...

75 
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กุมปัง เสน่ห์แห่งศรัทธา

บทเพลงอนาซีดถูกบรรเลงด้วยกลอง     
กุมปังและเครื่องดนตรีอีกหลายชนิด ซึ่ง      
กลุ่มเยาวชนใช้บริเวณชั้นล่างของห้องเรียน     
กีรออาตี ซึ่งอยู ่ภายในอาณาบริเวณมัสยิด     
วะห์ดาตุลวาตอนียะห์ มัสยิดหมู่ที่ 4 บ้าน    
กรือซอ โดยถ้อยคําที่พวกเขาเปล่งเสียงร้อง
ออกมานั้นเป็นภาษามลายู มีเนื้อหาว่าด้วย 
การสรรเสริญพระศาสดา

ซอฟูวัน สะมะแอ ประธานกลุ่มกุมปัง 
เสน่ห์แห่งศรทัธา เล่าถงึจดุเริม่ต้นของพวกเขา
ว่า เกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียนที่เข้ามา
อยู่ในห้องเรียนกีรออาตีที่มัสยิด เมื่อปี 2549 
โดยช่วงแรกต้องการจะดึงเยาวชนในพื้นที่ให้
ห่างไกลจากยาเสพติด จึงหากิจกรรมเพื่อให้
เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น ประจวบกับเวลานั้น    
มีการประกวดเพลงอนาซีด ในระดับโรงเรียน
ตาดีกาพอดี 

พวกเขาจงึเริม่หดัร้องเพลงอนาซดี รปูแบบ
ของเพลงอนาซีดก็คือการร้องอะแคปเปล่า 
หรอืการร้องประสานเสยีง เริม่แรกมสีมาชกิอยู่ 
5 คน ส่วนการฝึกฝนเน้นไปที่การปฏิบัติจริง 
คือไปรับร้องเพลงอนาซีดตามงานต่างๆ ใน
พืน้ที ่ซึง่มส่ีวนช่วยในการพฒันาความสามารถ
ให้ทีมอย่างมาก ขณะเดียวกันในช่วงที่ไม่ได้   
ไปแสดงที่ไหน พวกเขาก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียน
กีรออาตีซ้อมเพลงกัน
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หลังจากฝึกร้องอนาซีดได้ดีแล้ว ทางกลุ่ม
เลยต่อยอดด้วยการฝึกตีกลองกุมปังด้วย 
เพราะถือเป็นวัฒนธรรมของคนมุสลิม โดยมี
เรื่องเล่าว่าในช่วงที่ท่านนบีมูฮัมหมัดอพยพ
จากนครเมกกะมาถึงนครมาดีนะห์ ชาวบ้าน
ที่มารอได้ตีกลองกุมปังนี้เพื่อเปน็การต้อนรับ 
และด้วยความที่บทเพลงอนาซีดเป็นการ      
ขับร้องอย่างเดียว ทางกลุ่มเห็นว่า หากนํา
กลองกมุปังมาประยกุต์ให้เข้ากบัเพลงอนาซดี
ก็คงจะดี เพราะในประเทศมาเลเซียนั้น ได้นาํ
ศาสตร์ทั้งสองอย่างนี้มารวมกันอยู่แล้ว

พอมาป ี 2550 ทางกลุ ่มเลยเสนอ
โครงการไปยงันายก อบต.แว้ง เพือ่ขอสนบัสนนุ
อปุกรณ์ยกชดุจาํนวน 20,000 บาท ประกอบ
ไปด้วยกลองกมุปัง กลองทอมบา กลองบองโก้ 
กลองเจมเบ้ กลองดรมับกูา ระฆงัราว แทมโบรนี 
เชคเกอร์ และคาฮอง ซึง่กไ็ด้รบัการอนมุตัทินัที 
เพราะถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และยัง    
ถอืเป็นการส่งถ่ายทอดศลิปวฒันธรรมพืน้บ้าน

“เวลาออกงานครัง้หนึง่ ทางเจ้าภาพจะใส่
ซองให้ หากเป็นงานใกล้ จะได้มาประมาณ  
2,500 บาท เราจะแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ 
ส่วนแรกเป็นค่ารถ ส่วนทีส่องเป็นค่าแรง คนละ 
50-100 บาท และส่วนทีส่ามเป็นกองทนุใช้ซือ้
อปุกรณ์เสรมิบ้าง ซ่อมแซมบ้าง ตดัชดุเกีย่วกบั

การแสดงบ้าง อย่างล่าสุดเราเอาเงินไปซื้อ
กลองกุมปังเพิ่ม ปลดระวางตัวเก่าที่เริ่มเสื่อม
สภาพ ตวัละ 850 บาท ตอนนีเ้รามอียู่ประมาณ 
15 ตัว” ซอฟูวันเล่า

ปัจจบุนักลุ่มอนาซดีกมุปังมสีมาชกิรวมกนั
ทัง้สิน้ 17 คน อยู่ในวยัตัง้แต่ ป.4-ม.6 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอืชดุ A เป็นพวกรุ่นใหญ่
ประสบการณ์สงู กบัชดุ B หรอืรุ่นเลก็ ซึง่จะคอย
เสริมชุดใหญ่ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในอนาคต

ส่วนเพลงทีร้่องนัน้มทีัง้แบบภาษาไทยและ
ภาษามลายู โดยเป็นเพลงที่มีอยู่แล้ว เนื้อหา
ส่วนใหญ่หากไมใ่ช่เรื่องศาสนาก็จะเป็นเรื่อง
สังคม ทั้งเรื่องยาเสพติด เรื่องความสามัคคี
ของสงัคม เช่น เพลงคนดขีองแผ่นดนิ แตกต่าง
ไม่แตกแยก

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 10 ปีของการรวมวง 
พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่ทํานั้นมี
ประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่การปล่อยเวลาสูญเปล่า 
ยืนยันได้จากการประกวดเพลงอนาซีดกุมปัง 
ในพื้นที่ 5 จังหวัดภายใต้ตอนล่าง ของศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจาํปี 2556 ซึ่งพวกเขาคว้าอันดับที่ 3 มา
ครอบครอง เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตําบล 
และตัวพวกเขาเอง...

ซอฟูวัน สะมะแอซอฟูวัน สะมะแอ
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ในช่วงรอมฎอน ทาง อบต.แว้ง ตลอดจน
หน่วยงานในพื้นที่ อาทโิรงเรียน รพ.สต. ฯลฯ 
จะผลัดกันเป ็นเจ ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น          
ชาวบ้าน และผู้ยากไร้ในพื้นที่ 

เราเองมโีอกาสได้มาร่วมรบัประทานอาหาร
ที่โรงเรียนบ้านกูวา หมู่ที่ 5 เป็นเจ้าภาพ โดย
คํ่าคืนนี้ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ และผู้เฒ่าผู้แก่ จาก
บ้านกวูา และบ้านบาลกูา หมู่ที ่6 เป็นแขกหลกั 

“จะมีเสียงตามสายคอยแจ้งเวลา” ชาย    
คนหนึ่งบอกกับเรา

ขณะที่ จุฑามณี หามะ นายก อบต.แว้ง 
เล่าให้ฟังว่า กิจกรรมนี้เป็นเหมือนการพบปะ
พูดคุย เชื่อมสัมพันธไมตรีของคนในพื้นที่ให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

“ปีนี ้อบต.แว้ง เลอืกจดัทีม่สัยดิบ้านเจ๊ะเหม 
โดยเราจะเชิญคนจากทั้ง 7 หมู่บ้านมาร่วม 
พร้อมกันนั้นก็ถือโอกาสทําซะกาตไปด้วย โดย
มกีารเชญิคนทกุข์ยากทกุพืน้ทีใ่นตาํบลแว้งมา
ร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งเราให้โต๊ะอิหม่าม
เป็นผู้คดัเลอืก พร้อมกนันัน้เรายงัมกีารแจกจ่าย 
อินทผาลัมให้แก่มัสยิดต่างๆ ด้วย เพราะตาม
ความเชือ่ของศาสนาอสิลาม การกินอนิทผาลมั
เข้าไปคาํแรกของวนัจะได้บญุ” นายก อบต.แว้ง 
เล่า ก่อนจะบอกกับเราว่า “เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพา
ไปร่วมงานที ่อบต.เป็นเจ้าภาพ วนันีร้บัประทาน
ที่โรงเรียนบ้านกูวาก่อน”...

รอมฎอนสัมพันธ์รอมฎอนสัมพันธ์
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สภากาแฟเมืองแว้ง

เวลาทุ่มกว่าๆ หลงัละหมาดเสรจ็ สถานที่
หนึ่งที่ เหล ่าบุรุษมุสลิมทั้งหนุ ่มและสูงวัย         
มักจะมารวมกันตัว คงหนีไม่พ้นร้านกาแฟ ซึ่ง
กระจายตัวอยู่ทั่วทุกหมู่บ้าน

ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากบทสนทนา
ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ คือมนต์เสน่ห์ที่ชวนให้
เข้าไปค้นหา 

มะเก ดือราแม เปิดร้านกาแฟในหมู่ที่ 6 
บ้านบาลูกา ยืนหยัดยาวนานกว่า 28 ปี มี
ลกูค้าประจาํมาปักหลกัพดูคยุกนั เคล้าคลอไป
กับการจิบกาแฟ ซึ่งมะเกยังคงต้มนํา้ด้วยการ
ใช้ฟืน กลิ่นของฟืนที่ไหม้ไฟโหมความร้อน
เข้าไปในตัวกาทําให้กาแฟออกรสดียิ่งนัก       
ชาร้อนใส่นมก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ถัดออกไปไม่กี่ช่วงถนน มีร้านกาแฟอีก
ร้าน ซึ่งบรรยากาศคึกครื้นไม่แพ้กัน สังเกตได้
จากมอเตอร์ไซค์นับสิบเรียงรายอยู่เต็มหน้า
ร้าน เยื้องเข้าไปจะเห็นภาพของผู้คนมากมาย
กาํลงัจ้องโทรทศัน์ตาไม่กระพรบิ บางคนกาํลงั

ออกท่วงท่าด้วยลลีาทีม่ชีัน้เชงิ บางคนส่งเสยีง
ร้องเฮลั่นอย่างเมามัน เพราะทุกคนกําลัง
ร่วมใจส่งแรงเชยีร์ให้นกัมวยอนัดบั 1 ของเมอืง
ไทยที่กําลังสู้ศึกอยู่นั่นเอง

ชายคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ที่ร้านเปาะแม
ของ สะแม เจ๊ะแว ขึน้ชือ่เรือ่งการชมกฬีาเป็น
ที่สุด โดยเฉพาะมวย ไปเชียร์ที่ไหนก็ไม่สนุก
เท่าที่นี่ คิดๆ ไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่า กีฬา
ต้องดเูป็นหมู่คณะ ยิง่กบัคนคอเดยีวกนัยิง่สนกุ

ส่วนกาแฟก็เด็ดไม่น้อยหน้ากัน เสริม
รสชาตใิห้เข้มข้นเข้าไปอกี สะแมกเ็ช่นเดยีวกนั 
ยงัคงใช้เตาถ่านในการต้มนํา้ ทาํให้กาแฟหอม
กรุ่น ไม่เหมือนที่ไหน

หลังมวยจบ หลายคนยังคงสนทนากันต่อ
ถึงการชกดังกล่าว ทว่าส่วนใหญ่เริ่มทยอยกัน
กลับบ้าน ร้านเริ่มมืดลงเพราะเจ้าของร้านเริ่ม
ปดิไฟ แน่นอนสภากาแฟย่อมต้องมีเวลาเปดิ
ปดิ รอเวลาหัวคํ่าของวันใหม่กลับมาเยี่ยม
เยือนอีกครั้งหนึ่ง

สภากาแฟเมืองแว้ง
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พักผ่อนหย่อนกำยStay
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ทีจ่รงิทีต่าํบลแว้งกพ็อมรีสีอร์ทอยู่บ้าง แต่
เพื่อให้การมาเยี่ยมที่นี่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
การได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยน  
เรียนรู้กับผู้คนจึงเป็นโอกาสที่ไม่น่าพลาด เรา
จึงได้ไปเยือนโฮมสเตย์ 2 หลัง ไปดูว่าเขาอยู่
กนัอย่างไร และพดูคยุกบัเจ้าบ้านให้พอรู้อะไร
กันพอสังเขป ⛅
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บ้านพักขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็ก ณ หมู่ที่ 4 
บ้านกรอืซอ เตม็เป่ียมไปด้วยบรรยากาศร่มรืน่ 
ยิ่งได้เห็นเจ้าของบ้านทั้งสองกับลูกชาย ยิ่งให้
รู้สึกถึงความอบอุ่นขึ้นมา

“บ้านนี้ผมสร้างมา 9 ปีแล้ว เวลามีแขก
มาตําบลแว้งก็จะมาพักที่บ้าน เพราะบ้านเรา
ค่อนข้างเป็นสดัเป็นส่วน คอืมห้ีองนอนสาํหรบั 
2 คน ส่วนเจ้าของบ้านไปนอนข้างบน โดยครัง้
หนึ่งเรารับแขกได้ไม่ตํา่กว่า 4 คน มีห้องนํา้ให้ 
1 ห้อง” อุสมาน ยะโกะ เล่าให้ฟัง ขณะที่       
อีซา ยะโกะ ผู้เป็นภรรยากําลังเตรียมน้ําท่า 
ให้ดื่มดับกระหาย

ส่วนกลางของบ้านเป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค์ 
สามารถมานั่งพัก ดูโทรทัศน์ หรือจิบกาแฟได้
อย่างสบายอารมณ์ แต่ถ้าอยากสัมผัสความ
สดชื่นยิ่งกว่า ตอ้งลองออกมายืนอยู่นอกบ้าน 
เพราะบ้านนี้ตั้งอยู่ติดภูเขาโตะ๊บีแดพอดี ใคร
ทีห่ดูีๆ  จะได้ยนิเสยีงชะน ีเสยีงนกเงอืก ขบัขาน 
รับพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้นในยามเชา้ แถม
บริเวณบ้านมีพืชผักสวนครัว ทั้งตะไคร้ ข่า 
กล้วย เรียงรายอยู่เต็มไปหมด 

รบัประกนัว่า แขกทีเ่ข้าพกัจะได้รบัประทาน
อาหารจากธรรมชาติอย่างแน่นอน...

โฮมสเตย์บ้านอุสมาน
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บ้านเก่าแก่หลังใหญ่อายุ 65 ปี มาพร้อม
บรรยากาศสุดแสนจะร่มรื่นนี้ เป็นของพ่อเฒ่า
นามว่า มะยูโซ๊ะ มามะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ     
หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม

ทันทีที่ย่างกรายเขา้มาถึง นอกจากจะติด
สวนติดคลองแล้ว รอบข้างยังมีนกกรงหัวจุก 
นกแก้ว หลายสิบชีวิตส่งเสียงร้องต้อนรับด้วย
ความแข็งขัน เมื่อถามเจ้าบ้านว่าเลี้ยงไปเพื่อ
อะไร เจ้าบ้านตอบอย่างอารมณ์ดีว่า หลักๆ 
เลี้ยงไว้ขาย แต่ก็มีหลายตัวเหมือนกันที่เลี้ยง
เอาไว้ดูเล่น

เดินขึ้นบันไดเข้าไปในตัวบ้าน ภายในดู
โอ่โถงกว่าที่เห็นจากภายนอก ที่โถงนี้เองมี
ทีน่อนจดัวางไว้ต้อนรบัแขก ซึง่ ปัทมา โดวาเหง็ 
ลกูสาวของมะยโูซ๊ะแจงว่า บ้านนีเ้ป็นอกีหลงัที่
คอยรับแขกของ อบต.แว้ง โดยปกติสามารถ

โฮมสเตย์บ้านมะยูโซ๊ะ

พักได้ราว 5-6 คน แต่ที่รับปกติจะมีประมาณ 
4 คน เพราะมีห้องนํา้ในบ้าน 2 ห้อง และที่นี่
มีบริการ Wi-Fi ให้ใช้ฟรีด้วย

หลักสําคัญในการดูแลคนที่นี่ ปัทมาบอก
ว่า ความเป็นกันเองสําคัญที่สุด เพราะอยาก
ให้แขกรู้สกึสบายใจทีไ่ด้มาเยีย่มเยยีนทีน่ี ่ส่วน
กฎระเบียบที่นี่ไม่มีอะไรมาก ขอแค่อย่าได้เอา
เหล้ายาปลาปิ้งเข้ามาเท่านั้นก็พอแล้ว 

“ส่วนใหญ่คนมาพักชอบบอกว่าเจ้าของ
อารมณ์ดี อากาศเย็นสบาย ตอนกลางคืน      
ไม่ต้องเปดิพัดลมก็ได้ ที่สําคัญเรามีอาหาร
เลีย้งตลอด ทัง้ของคาวของหวาน อย่างตอนเช้า
ดแูลเตม็ที ่ทัง้ข้าวยาํ ข้าวแกง จะเตมิมากเท่าไร
กไ็ด้ ส่วนตอนเทีย่งกม็ผีลไม้ หลกัๆ เป็นกล้วยไข่ 
กล้วยนํ้าว้า มีกินทุกฤดูเลย” ลูกสาวเจ้าภาพ
กล่าวส่งท้าย...

มะยูโซ๊ะ มามะ 
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สูตรลับ ต�ำรับแว้ง
The recipe
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มาเยอืนแว้งทัง้ท ีต้องกินแบบคนแว้ง ทาง
นายกฯ จุฑามณี เลยขอให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน
อาหารไทยแห่งบ้านกรือซอ หมู่ที่ 4 ช่วยทํา
อาหารโชว์สัก 2 เมนู ปราณี สารียอ ในฐานะ
ประธานกลุ่มแม่บ้านอาหารไทย จึงไม่รอช้า 
รวบรวมสมัครพรรคพวกมาช่วยกันนําเสนอ
เมนูเด็ดของกลุ ่ม โดยการนี้พวกเธอยอม      
คายสูตรแบบไม่หวง ใครจะเอาไปทําก็ได้

เมนหูนึง่เป็นของคาว อาหารจานเดยีวของ
คนมุสลิม ‘นาซิดาแฆ’ กับอีกเมนูหนึ่งคือ    
ของหวาน ‘ขนมปยุฝ้ายสตูรแว้ง’ ทัง้สองเมนู
รบัประกนัความอร่อยโดย นายกฯ จฑุามณ ี⛅
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นาซิดาแฆ
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เครื่องปรุง (ส�ำหรับ 4 คน)
สําหรับข้าว
ข้าวสาร   2 ½ ถ้วยตวง
ข้าวเหนียว  1 ½ ถ้วยตวง
หอมแดงซอย  3 กลีบ
กระเทียบหั่น  3 กลีบ
ขิงซอย   1 ช้อนโต๊ะ
ฮาลือบอ   1 ช้อนโต๊ะ
หัวกะทิ   2 ถ้วยตวง
หางกะท ิ  2 ถ้วยตวง
นํ้าตาล   ½ ช้อนชา
เกลือ  ½ ช้อนชา

วิธีปรุงข้ำว
1) นําข้าวสารกับข้าวเหนียวมาซาวรวมกันใน
กะละมัง ล้างนํา้ให้สะอาด แช่นํา้ทิ้งไว้ทั้งคืน
2) นําข้าวทีเ่ตรยีมมาสะเดด็นํา้ จากนัน้นาํข้าว
มานึ่ง ประมาณ 10 นาที พอให้สุก
3) ยกลง เทข้าวใส่กะละมัง ใช้หางกะทมิามูน 
เสร็จแล้วก็นาํไปนึ่งใหม่ ประมาณ 10 นาที
4) นําหัวกะทิใส่หม้อไปตั้งไฟ จนเดือด ใส่     
ฮาลอืบอ ขงิ กระเทยีม หอม คนให้เข้ากนั แล้ว
ก็ปรุงรสด้วยนํา้ตาล เกลือ นิดหน่อย ให้พอมี
รสชาติ พอเดือดให้ยกลง
5) นําข้าวที่นึ่งเสร็จเป็นรอบที่ 2 ใส่กะละมัง 
แล้วเทเครือ่งกะททิีเ่คีย่วเอาไว้ มามลูให้เข้ากนั

สําหรับแกง
ปลาโอขนาดกลาง 2 ตัว (หั่นประมาณ 2 นิ้ว)
หัวกะทิ    3 ถ้วยตวง
หอมแดงบดละเอียด   10 กลีบ
กระเทียมซอย   3 กลีบ
หัวหอม    3 กลีบ
พริกแห้งเม็ดใหญ่   4 เม็ด
ผงเครื่องแกงสาํเร็จรูป  2 ช้อนโต๊ะ
อบเชย    1 ก้าน
กานพลู    2 ก้าน
กระวาน    2 ก้าน
ข่า    2 ช้อน
นํ้ามันพืช    ¼  ถ้วยตวง
นํ้าตาลแว่น   2 แว่น
ส้มแขก    10 ชิ้น
เกลือ    1 ช้อนโต๊ะ

วิธีปรุงแกง
1) นาํปลาใส่หม้อที่มีนํา้อยู่ประมาณ ¼ ถ้วย
ตวง จากนั้นนํานํา้ตาลแว่นมาบีบเป็นชิ้นๆ ใส่
ส้มแขกและเกลือ ลงไปบนปลา ต้มจนเดือด
ประมาณ 10-15 นาที สังเกตว่าปลาสุกแล้ว
ยกลงได้
2) ตัง้กระทะให้ร้อน เทนํา้มนัลงไป ใส่เครือ่งเทศ
ต่างๆ ทัง้กระเทยีม หอมแดง เจยีวให้หอม พอ
ออกสเีหลอืง จากนัน้ใส่พรกิทีบ่ดแล้วลงไป ใส่
เครื่องแกงสําเร็จรูปที่ละลายนํ้าแล้วนิดหน่อย 
ใส่ข่า ผัดทั้งหมดให้มีกลิ่นหอม
3) เติมกะทิลงไป เคี่ยวประมาณ 10 นาที จน
สุกได้ที่
4) นําชิ้นปลาใส่ลงไปในกระทะ ปรุงรสด้วย
เกลือ นํา้ตาลนิดหน่อย เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
5) เสิร์ฟพร้อมข้าวที่เตรียมไว้ เคียงด้วยไข่ต้ม 
และแตงกวา
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ปุยฝ้ายสูตรแว้ง
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เครื่องปรุง (ส�ำหรับ 180 ช้ิน)
แป้งสาลีอเนกประสงค์	 ½ กิโลกรัม
นํา้ตาล   ½ กิโลกรัม
นมข้นหวาน   ¼  ถ้วยตวง
ผงฟู    1 ช้อนโต๊ะ 
เกลือ    ¼  ช้อนชา
UFM SP   1 ช้อนโต๊ะ
ไข่ไก่    2 ฟอง
นํา้เปล่า    2½  ถ้วยตวง
กลิ่นนมแมว   1 ฝา
สีผสมอาหาร   3 หยด

วิธีท�ำ
1) นําแป้งใส่อ่างผสม ใส่เกลือ ผงฟู คลุกเคล้า
เข้าดว้ยกัน จากนั้นพักไว้ให้ทิ้งตัวประมาณ          
½ ชั่วโมง
2) นําไข่ใส่ในอ่างผสม นํ้าตาล ตีจนไข่ขึ้นฟู 
จากนัน้ใส่ UFM SP ตต่ีอจนผสมเป็นเนือ้เดยีว
3) ค่อยๆ ใส่นํ้าทีละนิด สลับกับแปง้ ตีไป
เรื่อยๆ
4) ใส่นมข้นหวาน จากนั้นใส่กลิ่นวานิลลา 
ระหว่างใส่แต่ละอย่าง ให้ตไีปเรือ่ยๆ อย่าเพิง่หยดุ
5) พอส่วนผสมเป็นเนือ้เดยีวกนั แบ่งส่วนผสม
ใส่ถ้วย เพื่อแยกเป็นสีตามที่ต้องการ 
6) หยดสีผสมอาหารลงไป ใช้เพียงหยดเดียว 
ตีให้เข้ากันอีกที
7) นําเนือ้แป้งทีไ่ด้มาใส่ถงุบบี แล้วบบีใส่พมิพ์
สแตนเลส ซึง่รองถ้วยกระดาษเอาไว้ข้างในแล้ว
8) จากนัน้นาํไปนึง่ 2 นาท ีสกุแล้วพร้อมเสร์ิฟ
ได้ทันที
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เที่ยวชมยำมเยือน
Sightseeing
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ตําบลแว้งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมากมาย และคนที่นี่ก็หวงแหน      
ช่วยกันปกปักษ์รักษาให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน 
เมื่อทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ธรรมชาติ    
ทัง้หลายกส็ดสวย เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ
ชัน้ด ีชวนให้ใครต่อใครมาเดนิทอดน่อง นัง่พกั
กายที่เหนื่อยอ่อน ก่อนเดินทางไปต่อ ⛅
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ฝายทดนํ้าบ้านกรือซออันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

ที่นี่คือแหล่งนํ้าสําคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิต   
ของคนแว้งมานานหลายปี แต่ใครจะรู้บ้างว่า
กว่าจะเป็นฝายทีส่มบรูณ์เช่นนีไ้ม่ใช่เรือ่งง่ายๆ 
เลย เพราะต้องอาศัยทั้งความกล้าและความ
มุ่งมั่นอย่างแท้จริง

ยามกูดิง สารียอ รองนายก อบต.แว้ง   
เล่าว่าเมือ่เกอืบ 30 ปีทีแ่ล้ว ชาวบ้านทีแ่ว้งมนีํา้      
ไม่เพียงพอต่อการทําเกษตร ทางผู้ใหญ่บ้าน  
ในเวลานั้นจึงติดต่อไปที่เกษตรจังหวัดเพื่อ    
ขอประปาภูเขา ซึ่งก็พอใช้สําหรับบ้านกรือซอ 
หมู่ที่ 4 ทั้งหมู่บ้าน และบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 
อีกครึ่งหมู ่บ้าน แตพ่อมาตอนหลังจํานวน
ประชากรเยอะขึ้น นํา้ที่เคยพอก็เริ่มไม่พอ 

“ช ่วงนั้นผมเป ็นสมาชิกสภาองค ์การ
บริหารส่วนตําบลแว้ง ก็จําต้องปดินํ้าประปา
ภูเขาทางฝั่งบ้านเจ๊ะเหม” ยามกูดงิว่า

ฝายทดนํ้าบ้านกรือซออันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

ยามกูดิง สารียอ
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หลังจากนั้นเริ่มติดต่อกับชลประทาน
จังหวัดว่าพอมีทางช่วยเหลือหรือไม่ พอด ี   
ช่วงนัน้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
เสดจ็แปรพระราชฐานมาประทบัยงัพระตาํหนกั
ทกัษิณราชนิเวศน์ ยามกูดิงเลยลองหาหนทาง
เพื่อยื่นหนังสือถวายฎีกาแด่พระราชินี เพื่อให้
รบัทราบถงึความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชน

“ผมก็ขึ้นไปรอรับเสด็จพร้อมผู้ใหญ่บ้าน 
เจ๊ะเหม เดนิไปเดนิมาอยู่ครึง่วนั ทางเจ้าหน้าที่
เขาถามว่ามาทาํอะไร ผมบอกว่าจะถวายฎีกา
สมเด็จพระราชินี เขาก็เอาหนังสือไปมอบให้
คุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิต     
ไปแล้ว ว่าผมจะขอทาํฝายตรงนี ้คณุสหสัดแูล้ว
บอกว่าไม่ได้ เพราะตดิเขตป่าสงวน ผมกย็นืยนั
ว่าไม่ตดิ เพราะผมขึน้ไปดแูล้ว ปรากฏว่าไม่ตดิ
จรงิๆ หลงัจากนัน้ผมตดิตามเรือ่งตลอด ใช้เวลา
ประมาณปีหนึง่จงึก่อสร้างสาํเรจ็” ยามกดูงิเล่า

เมื่อฝายทดนํ้าสร้างเสร็จเรียบร้อย เกิด
ความเปลี่ยนแปลงมาก อย่างแรกคือชาวบ้าน
ทัง้หมู่ที ่3 และ 4 ไม่มปัีญหาเรือ่งนํา้ขาดแคลน
อีกต่อไป ส่วนที่สองคือ พื้นที่ตรงนั้นเริ่ม       
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น จากแตก่่อนที่ปลูกอะไร 
ก็ไม่ขึ้น แต่ทุกวันนี้พื้นที่กลับเขียวขจี ส่วนที่
สามคอื เกิดพืน้ทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ ทั้งนํา้ตก
กรือซอ นํ้าตกบีแด ฝายโต๊ะบีแด ดูซงบาลา 
(ดูซงแปลว่าสวน) ซึ่งแต่ก่อนคนไม่นิยมเท่าใด
นกั และส่วนสดุท้าย ซึง่ถอืว่าสาํคญัสดุ คอืเกิด
เครอืข่ายเยาวชนทีม่พีลงั อย่างกลุ่มรกัษ์ต้นนํา้ 
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรณรงค์เรื่องความ
สะอาดในแหล่งนํา้ รวมไปถงึเป็นหเูป็นตาเวลา
ที่ใครมาทําไม่ดีกับพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้
สถานที่แห่งยังคงนี้เป็นที่พึ่งพิงของชาวแว้ง   
ไปอีกนาน...
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เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา
ถึงจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของ อบต.แว้ง แต่ก็

อยู่ใกล้มากเหลือเกิน จนชวนให้เสียดายหาก
ไม่เอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งนี้ 

เราตื่นกันตั้งแต่เช้ามืด เพื่อไปเยือนเขต
รกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา ด้วยในตอนเช้า
จะมีสัตว์ป่าหาชมยาก โดยเฉพาะนกเงือก 
ทันทีที่ขึ้นมา ก็เห็นทิวทัศน ์ในมุมสูงของ
นราธิวาส ข้ามสันเขาที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้า 
กค็อืประเทศมาเลเซยี เราหยดุเพือ่รอนกเงอืก

ให้เผยตวัออกมา จากใต้ร่มเงาไม้ทีใ่ดสกัที่ 
แต่น่าเสยีดายทีว่นันัน้ นกเงอืกไม่ออกมา 
กระนัน้กร็ู้สกึสดชืน่ เพราะอากาศข้างบน
ดีเหลือเกิน

ป ัจจุบันเขตรักษาพันธุ ส์ัตว ์ป ่า       
ฮาลา-บาลา มพีืน้ทีค่รอบคลมุ 3 อาํเภอ
ในจังหวัดนราธิวาส คืออําเภอแว้ง 
อํา เภอจะแนะ  และอําเภอสุคิ ริน 
นอกจากทวิทศัน์ทีง่ดงามแล้ว ทีน่ีย่งัมจีดุ
พกัผ่อนเลือ่งชือ่ คอืนํา้ตกสรินิธร ซึง่แม้
ช่วงเดือนมีนาคม เมษายนจะแห้งแล้ง
เพียงใด แต่นํ้าที่นี่ก็ไม่เคยแห้งขอด 
ทําให้ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนของผู ้คน    
ในพื้นที่ น่าเสียดายที่เรามีเวลาเพียง
น้อยนิดก็จําต ้องบอกลา แต่เชื่อว ่า       
ไม่นาน เราจะได้พบกันอีกครั้ง...
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พรุแม่ตะแคงพรุแม่ตะแคง

พรุแม่ตะแคงเป็นแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ตั้ง
อยู่ในพื้นที่ระหว่างสองหมู่บ้าน คือหมู่ที่ 5   
บ้านกวูา กบัหมู่ที ่7 บ้านฆอเลาะกวูอ มจีดุเด่น
สําคัญอยู่ที่บรรยากาศแสนร่มรื่น มองออกไป
โดยรอบจะเห็นใครหลายคนกําลังนั่งอยู ่ริม    
ฝั่งนํ้า ถือเบ็ดตกปลาด้วยท่าทีสบายอารมณ์

จุฑามณี หามะ นายก อบต.แว้ง เล่าว่า 
ทีด่นินีเ้ดมิเป็นพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ มสีภาพ
เป็นป่าพรุ กินพื้นที่กว่า 50 ไร่ มาภายหลัง
กรมชลประทานเข้าขุดพื้นที่เพื่อใชเ้ป็นบ่อ     
กักเก็บนํ้าประมาณ 30 ไร่ ทําให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ที ่โดยเฉพาะ

ในยามหน้าแล้ง เพราะต่อให้ฤดกูาลจะเปลีย่น
อย่างไร นํ้าในพรุก็ไม่เคยเหือดแห้ง

“ช่วงเยน็ๆ ชาวบ้านจากหลายพืน้ที ่ทัง้ใน
ตาํบลแว้ง และตาํบลข้างเคยีงจะมาตกปลากนั 
เพราะในบ่อนีม้ปีลาเยอะทัง้ปลาช่อน ปลาชะโด 
ฯลฯ ส่วนจะได้กลบัไปมากน้อยแค่ไหน กข็ึน้อยู่
กบัฝีมอืของแต่ละคน” นายกฯ ว่าพลางหวัเราะ

นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นแหล่งจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลอีกด้วย โดยทุกๆ ปี หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ประมงจังหวัด อบต. จะเข้ามา     
ร่วมกันปล่อยปลา เพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งนํา้ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป...

96 | อุ่นไอในแว้ง อุ่นแห่งศรัทธา


